



ด่วนที่สุด

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กรมป่าไม้ สำนักแผนงานและสารสนเทศ โทร. ๐ ๒๕๖๑ ๔๒๙๒ - ๓ ต่อ ๕๖๗๒

ที่ ทส ๑๖๐๖.๓๒/ว

๑ ๓ ๒ ๓ ๒

วันที่

๒๓

กรกฎาคม ๒๕๖๗

เรื่อง รายงานการติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานของสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๒ (เชียงใหม่) และสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๔ สาขาพิษณุโลก

เรียน ผู้อำนวยการสำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า

ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมการปลูกป่า

ผู้อำนวยการสำนักจัดการป่าชุมชน

ผู้อำนวยการสำนักจัดการที่ดินป่าไม้

ผู้อำนวยการสำนักโครงการพระราชดำริและกิจการพิเศษ

ผู้อำนวยการสำนักเศรษฐกิจการป่าไม้

ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๒ (เชียงใหม่)

ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๔ สาขาพิษณุโลก

กรมป่าไม้ ขอส่งสำเนาหนังสือสำนักแผนงานและสารสนเทศ ด่วนที่สุด ที่ ทส ๑๖๐๖.๓๒/ ๑๘๑๕

ลงวันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๗ เรื่อง รายงานการติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานของสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๒ (เชียงใหม่) และสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๔ สาขาพิษณุโลก ทั้งนี้ ขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรายงานผลการดำเนินการตามข้อสั่งการให้กรมป่าไม้ทราบโดยด่วน พร้อมสำเนาแจ้งให้สำนักแผนงานและสารสนเทศทราบด้วย สำหรับรายงานการติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน ฯ สามารถดาวน์โหลดได้ที่ <http://www.forest.go.th/planning/> ในหมวดหมู่ “หนังสือเวียน/ประกาศ” หัวข้อ “รายงานการลงพื้นที่เพื่อติดตาม ฯ ของสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๒ (เชียงใหม่) และสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๔ สาขาพิษณุโลก รายละเอียดปรากฏตาม QR Code ที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อทราบและพิจารณา



รายงานผลการดำเนินงาน

และเอกสารแนบ

(นายสุพจน์ ภูรัตนโอภา)
รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน
อธิบดีกรมป่าไม้



ด่วนที่สุด

บันทึกข้อความ

ห้องรองอธิบดีกรมป่าไม้ (นายสุพจน์)
เลขรับ..... ๘๓๕๕
วันที่รับ..... ๒๓ ก.ค. ๒๕๖๗
เวลา..... ๑๕.๓๐

ส่วนราชการ สำนักแผนงานและสารสนเทศ ส่วนติดตามและประเมินผล โทร. ๐ ๒๕๖๑ ๔๒๙๒ - ๓ ต่อ ๕๖๗๒

ที่ ทส ๑๖๐๖.๓๒/๑๘๑๕

วันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๗

เรื่อง รายงานการติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานของสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๒ (เชียงใหม่) และสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๔ สาขาพิษณุโลก

เรียน อธิบดีกรมป่าไม้

๑. เรื่องเดิม

กรมป่าไม้ได้มีหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ ทส ๑๖๐๖.๓๒/ว ๘๘๙๕ ลงวันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๗ เรื่อง แผนการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยส่งสำเนาคำสั่งกรมป่าไม้ ที่ ๑๖๑๙/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๒๐ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ เรื่อง ให้เจ้าหน้าที่สำนักแผนงานและสารสนเทศดำเนินการตามแผนการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ พร้อมแผนการติดตามและประเมินผล ฯ พ.ศ. ๒๕๖๗ แจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง มอบหมายเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบแต่ละโครงการ/กิจกรรมให้ความร่วมมือ อำนวยความสะดวกในการจัดเตรียมข้อมูล และนำคณะเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานส่วนกลางลงพื้นที่ปฏิบัติงานด้วย

๒. ข้อเท็จจริง

๒.๑ สำนักแผนงานและสารสนเทศ ได้มีหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ ทส ๑๖๐๖.๓๒/ว ๑๓๘๔ ลงวันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๗ เรื่อง ขอแจ้งการลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานตามแผนการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ที่สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๒ (เชียงใหม่) และสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๔ สาขาพิษณุโลก ซึ่งกำหนดการลงพื้นที่ติดตามการปฏิบัติงานของหน่วยงานส่วนกลางในภูมิภาค ตั้งแต่วันที่ ๘ - ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๗ โดยแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการ ดังนี้

๑) สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๒ (เชียงใหม่) และสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๔ สาขาพิษณุโลก จัดทำข้อมูลแบบติดตามผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ รอบระหว่างปี โดยให้รายงานผลการดำเนินงานของกิจกรรมตามตัวชี้วัดเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ในส่วนที่เกี่ยวข้อง ส่งให้สำนักแผนงานและสารสนเทศตามกำหนดเวลา และจัดเตรียมการประชุมผ่านระบบการประชุมทางไกล (Video Conference)

๒) สำนักส่งเสริมการปลูกป่า สำนักโครงการพระราชดำริและกิจการพิเศษ และสำนักเศรษฐกิจการป่าไม้ มอบหมายเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบกิจกรรมตามเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าร่วมกับเจ้าหน้าที่สำนักแผนงานและสารสนเทศ หากไม่สามารถลงพื้นที่ร่วมติดตามความก้าวหน้าได้ ขอได้โปรดเข้าร่วมประชุมผ่านระบบการประชุมทางไกล (Video Conference) ตามกำหนดการ

๓) สำนัก...

๓) สำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า สำนักจัดการป่าชุมชน และสำนักจัดการที่ดินป่าไม้ มอบหมายเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบกิจกรรมตามเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เข้าร่วมประชุมผ่านระบบการประชุมทางไกล (Video Conference) ณ สถานที่ตั้งหน่วยงาน ในวันอังคารที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๖๗ และวันพฤหัสบดีที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๗ เวลา ๐๘.๓๐ น. ตามกำหนดการ

๒.๒ สำนักแผนงานและสารสนเทศ ได้มีหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ ทส ๑๖๐๖.๓๒/ว ๑๔๙๗ ลงวันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๗ เรื่อง ขอแจ้งปรับกำหนดการพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานตามแผนการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ท้องที่สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๒ (เชียงราย) โดยขอปรับกำหนดการลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าจากเดิมโครงการพัฒนาป่าไม้โครงการหลวงห้วยโป่ง อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย เปลี่ยนเป็น โครงการพัฒนาป่าไม้โครงการหลวงแม่ป่วนหลวง อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย ที่ได้รับแผนปฏิบัติงาน งานสร้างป่าสร้างรายได้ แทน

๒.๓ สำนักแผนงานและสารสนเทศ ขอเรียนว่า ได้ดำเนินการประชุมสรุปผลการติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานผ่านระบบการประชุมทางไกล (Video Conference) และลงพื้นที่เพื่อติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานตามแผนการติดตามผลการดำเนินงานของกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ในท้องที่สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๒ (เชียงราย) และสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๔ สาขาพิษณุโลก ตั้งแต่วันที่ ๘ - ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๗ เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงได้จัดทำรายงานการติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานของกิจกรรมตามตัวชี้วัดเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ของสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๒ (เชียงราย) และสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๔ สาขาพิษณุโลก เสนอท่านอธิบดีกรมป่าไม้ โดยการสรุปรายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน ปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะ/ข้อคิดเห็น การดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรม รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้ ซึ่งสรุปสาระสำคัญ ได้ดังนี้

๑) สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๒ (เชียงราย) จำนวน ๑๒ กิจกรรม คือ

๑.๑) กิจกรรมป้องกันและปราบปรามการบุกรุกทำลายทรัพยากรป่าไม้

(๑) งานวางแผนและแนวทางการลาดตระเวนในพื้นที่รับผิดชอบ มีเป้าหมาย ๑๒ ครั้ง ซึ่งขณะนี้มีการดำเนินงาน คิดเป็นร้อยละ ๗๙.๑๗ โดยได้ดำเนินการแล้วเสร็จ ๙ ครั้ง อยู่ระหว่างดำเนินการ ๑ ครั้ง และยังไม่ดำเนินการ ๒ ครั้ง

(๒) งานออกลาดตระเวนตามแผน มีเป้าหมาย ๒,๔๔๓,๕๐๙.๘๖ ไร่ ซึ่งขณะนี้มีการดำเนินงานคิดเป็นร้อยละ ๗๕.๐๐ โดยได้ดำเนินการแล้วเสร็จ ๑,๘๓๒,๖๓๒.๔๐ ไร่ และยังไม่ดำเนินการ ๖๑๐,๘๗๗.๔๖ ไร่

(๓) งานสรุปผลการลาดตระเวนและรายงานผลให้ต้นสังกัด มีเป้าหมาย ๑๒ ครั้ง ซึ่งขณะนี้มีการดำเนินงาน คิดเป็นร้อยละ ๗๕.๐๐ โดยได้ดำเนินการแล้วเสร็จ ๙ ครั้ง และยังไม่ดำเนินการ ๓ ครั้ง

(๔) งานประสานงานเพื่อสนับสนุนข้อมูลการข่าวและบูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และงานเผยแพร่ประชาสัมพันธ์และบริการสาธารณะเพื่อให้ราษฎรมีความรู้ความเข้าใจในการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ มีเป้าหมาย ๑๒ ครั้ง ซึ่งขณะนี้มีการดำเนินงาน คิดเป็นร้อยละ ๗๙.๑๗ โดยได้ดำเนินการแล้วเสร็จ ๙ ครั้ง อยู่ระหว่างดำเนินการ ๑ ครั้ง และยังไม่ดำเนินการ ๒ ครั้ง

ข้อสังเกต...

ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะจากสำนักแผนงานและสารสนเทศ

จากผลการดำเนินงานกิจกรรมป้องกันและปราบปรามการบุกรุกทำลายทรัพยากรป่าไม้ พบว่า ข้อมูลผลการดำเนินงาน ณ วันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๗ ซึ่งเข้าสู่ไตรมาสที่ ๔ แล้ว แต่หน่วยปฏิบัติ มีผลการดำเนินงานโดยเฉลี่ยได้เพียงร้อยละ ๗๖.๖๗ ประกอบกับหน่วยปฏิบัติมีผลการใช้จ่ายเงินเพียง ร้อยละ ๖๓.๔๒ เมื่อนำมาเปรียบเทียบกับระยะเวลาที่กำหนดในแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงิน ถือว่าผลการดำเนินงานค่อนข้างล่าช้า อีกทั้ง ผลการใช้จ่ายเงินต่ำกว่าเป้าหมายตามมาตรการเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ที่กำหนดเป้าหมายภาพรวมสะสมไว้ร้อยละ ๘๒ ในไตรมาสที่ ๓

ดังนั้น สำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่าในฐานะหน่วยงานที่กำกับดูแลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายเงิน จึงควรพิจารณาดำเนินการตรวจสอบและเร่งรัดการดำเนินงานและการใช้จ่ายเงินของหน่วยปฏิบัติในพื้นที่ เพื่อให้หน่วยปฏิบัติสามารถดำเนินงานได้ตามแผนที่กำหนดไว้

นอกจากนี้ หน่วยปฏิบัติในพื้นที่ควรเร่งรัดการดำเนินงานและการใช้จ่ายเงิน เพื่อให้เป็นไปตามแผนงานที่กำหนด

๑.๒) กิจกรรมพัฒนาศักยภาพการป้องกันรักษาป่า

(๑) งานอำนวยการ ประชุม/ประสานงานหน่วยงาน/ธุรการต่าง ๆ งานบูรณาการ การปฏิบัติงานร่วมกับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง และงานสนับสนุนการดำเนินงานด้านการข่าวการสืบสวน สืบหาแหล่งข่าว วิเคราะห์และขยายผลติดตามผู้กระทำผิด โดยเฉพาะผู้กระทำผิดคดีร้ายใหญ่ คดีที่มีผู้มีอิทธิพล และคดีที่มีความซับซ้อน มีเป้าหมาย ๑๒ ครั้ง ซึ่งขณะนี้ มีผลการดำเนินงาน คิดเป็นร้อยละ ๗๙.๑๗ โดยได้ดำเนินการแล้วเสร็จ ๙ ครั้ง อยู่ระหว่างดำเนินการ ๑ ครั้ง และยังไม่ดำเนินการ ๒ ครั้ง

(๒) งานจ้างเหมาเจ้าหน้าที่ตรวจป่าตามกรอบกรมบัญชีกลางสนับสนุน การปฏิบัติงานด้านการป้องกันรักษาป่า (ชุดปฏิบัติการพิเศษป่าไม้) มีเป้าหมาย ๑๐ คน/ปี ดำเนินการ เสร็จเรียบร้อยแล้ว

๑.๓) กิจกรรมโครงการสร้างป่าสร้างรายได้

งานสร้างป่าสร้างรายได้ มีเป้าหมาย ๒,๗๕๐ ไร่ ซึ่งขณะนี้ มีผลการดำเนินงานคิดเป็นร้อยละ ๕๕.๐๐ โดยได้ดำเนินการรวบรวมข้อมูลและรับสมัครผู้เข้าร่วมโครงการ และการตั้งคณะกรรมการและคัดเลือกพันธุ์ไม้เสร็จเรียบร้อยแล้ว สำหรับการกำหนดขอบเขตพื้นที่จัดเตรียมพันธุ์ไม้ และการปลูก มีเป้าหมาย ๒,๗๕๐ ไร่ โดยการจัดการหาพันธุ์ไม้ ยังไม่ดำเนินการ ส่วนการจัดทำแผนการปลูก และปลูก อยู่ระหว่างดำเนินการ ๒,๗๕๐ ไร่ ทั้งนี้ การรวมกลุ่มและติดตามผล ขณะนี้ยังไม่ดำเนินการ

ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะจากสำนักแผนงานและสารสนเทศ

จากผลการดำเนินกิจกรรมสร้างป่าสร้างรายได้ พบว่า

(๑) ข้อมูลผลการดำเนินงาน ณ วันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๗ ซึ่งเข้าสู่ไตรมาสที่ ๔ แล้ว แต่หน่วยปฏิบัติสามารถดำเนินการโดยเฉลี่ยได้เพียงร้อยละ ๕๕.๐๐ ประกอบกับหน่วยปฏิบัติยังไม่มี ผลการใช้จ่ายเงิน เมื่อนำมาเปรียบเทียบกับระยะเวลาที่กำหนดในแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงิน ถือว่า ผลการดำเนินงานล่าช้า อีกทั้ง ผลการใช้จ่ายเงินไม่เป็นไปตามเป้าหมายตามมาตรการเร่งรัด การใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ที่กำหนดเป้าหมายภาพรวมสะสมไว้ ร้อยละ ๘๒ ในไตรมาสที่ ๓

(๒) จากการประชุม...

(๒) จากการประชุมสรุปผลการติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงาน ณ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๒ (เชียงใหม่) เมื่อวันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๗ โดยสำนักแผนงานและสารสนเทศ ได้รับแจ้งจากนางสาวภัทรา ม่วงเพชร นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการพิเศษ ว่าการจัดซื้อจัดจ้างในกิจกรรม โครงการสร้างป่าสร้างรายได้ ได้ลงนามในสัญญาเมื่อวันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๗ และตรวจรับงาน เมื่อวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๗ เรียบร้อยแล้ว แต่เนื่องจากยังไม่ได้บันทึกการก่องหน้ผูกพัน ผ่านระบบ การบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ New GFMS Thai ภายหลังจากลงนามในสัญญาดังกล่าว จึงยังไม่มีข้อมูลผลการใช้จ่ายเงิน ณ วันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๗

ดังนั้น สำนักโครงการพระราชดำริและกิจการพิเศษในฐานะหน่วยงาน ที่กำกับดูแลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายเงิน จึงควรพิจารณาดำเนินการ ดังนี้

(๑) ตรวจสอบ เร่งรัดการดำเนินงานและการใช้จ่ายเงินของหน่วยปฏิบัติ ในพื้นที่ เพื่อให้หน่วยปฏิบัติสามารถดำเนินงานได้ตามแผนที่กำหนดไว้

(๒) กำชับให้หน่วยปฏิบัติในพื้นที่ ดำเนินการก่องหน้ผูกพัน ผ่านระบบ การบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ New GFMS Thai ภายหลังจากลงนามในสัญญา ทุกครั้ง เพื่อให้สามารถก่องหน้และเบิกจ่ายเงินงบประมาณให้แล้วเสร็จโดยเร็ว ตามมาตรการเร่งรัด การเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

นอกจากนี้ หน่วยปฏิบัติในพื้นที่ควรเร่งรัดการดำเนินงานและการใช้จ่ายเงิน เพื่อให้เป็นไปตามแผนงานที่กำหนด รวมทั้งดำเนินการก่องหน้ผูกพัน ผ่านระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐ แบบอิเล็กทรอนิกส์ New GFMS Thai ภายหลังจากลงนามในสัญญาทุกครั้ง เพื่อให้สามารถก่องหน้ และเบิกจ่ายเงินงบประมาณให้แล้วเสร็จโดยเร็ว

๑.๔) กิจกรรมจัดการทรัพยากรป่าไม้เพื่อสนับสนุนโครงการหลวง (งานสร้างป่า สร้างรายได้)

งานสร้างป่าสร้างรายได้ มีเป้าหมาย ๘๐๐ ไร่ ซึ่งขณะนี้มีผลการดำเนินงาน คิดเป็นร้อยละ ๕๘.๓๓ โดยได้ดำเนินการรวบรวมข้อมูลและรับสมัครผู้เข้าร่วมโครงการ และจัดตั้งคณะกรรมการ และคัดเลือกพันธุ์ไม้ เสร็จเรียบร้อยแล้ว สำหรับการกำหนดขอบเขตพื้นที่ จัดเตรียมพันธุ์ไม้และปลูก มีเป้าหมาย ๘๐๐ ไร่ โดยการจัดหาพันธุ์ไม้ ยังไม่ดำเนินการ ส่วนการจัดทำแผนการปลูกและปลูก อยู่ระหว่าง ดำเนินการ ๘๐๐ ไร่ ทั้งนี้ การรวมกลุ่มและติดตามผล ขณะนี้ยังไม่ดำเนินการ

ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะจากสำนักแผนงานและสารสนเทศ

จากผลการดำเนินกิจกรรมสร้างป่าสร้างรายได้ พบว่า

(๑) ข้อมูลผลการดำเนินงาน ณ วันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๗ ซึ่งเข้าสู่ไตรมาส ที่ ๔ แล้ว แต่หน่วยปฏิบัติสามารถดำเนินการโดยเฉลี่ยได้เพียงร้อยละ ๕๘.๓๓ ประกอบกับหน่วยปฏิบัติยังไม่มี ผลการใช้จ่ายเงิน เมื่อนำมาเปรียบเทียบกับระยะเวลาที่กำหนดในแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงิน ถือว่าผลการดำเนินงานล่าช้า อีกทั้ง ผลการใช้จ่ายเงินไม่เป็นไปตามเป้าหมายตามมาตรการเร่งรัดการใช้จ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ที่กำหนดเป้าหมายภาพรวมสะสมไว้ร้อยละ ๘๒ ในไตรมาสที่ ๓

(๒) จากการประชุม...

(๒) จากการประชุมสรุปผลการติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงาน สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๒ (เชียงใหม่) เมื่อวันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๗ โดยสำนักแผนงานและสารสนเทศ ได้รับแจ้งจากนางสาวภัทรา ม่วงเพชร นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการพิเศษ ทำหน้าที่หัวหน้าโครงการพัฒนาป่าไม้ โครงการหลวงแม่ปุนหลวง ว่าการจัดซื้อจัดจ้างในกิจกรรมจัดการทรัพยากรป่าไม้เพื่อสนับสนุนโครงการหลวง (งานสร้างป่าสร้างรายได้) ได้ลงนามในสัญญาเมื่อวันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๗ และตรวจรับงาน เมื่อวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๗ เรียบร้อยแล้ว แต่เนื่องจากยังไม่ได้บันทึกการก่อนนี้ผูกพัน ผ่านระบบการบริหารการเงิน การคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ New GFMS Thai ภายหลังจากลงนามในสัญญาดังกล่าว จึงยังไม่มีข้อมูล ผลการใช้จ่ายเงิน ณ วันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๗

ดังนั้น สำนักโครงการพระราชดำริและกิจการพิเศษในฐานะหน่วยงาน ที่กำกับดูแลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายเงิน จึงควรพิจารณาดำเนินการ ดังนี้

(๑) ตรวจสอบ เร่งรัดการดำเนินงานของหน่วยปฏิบัติในพื้นที่ เพื่อให้หน่วยปฏิบัติ สามารถดำเนินงานได้ตามแผนที่กำหนดไว้

(๒) กำชับให้หน่วยปฏิบัติในพื้นที่ ดำเนินการก่อนนี้ผูกพัน ผ่านระบบ การบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ New GFMS Thai ภายหลังจากลงนามในสัญญา เพื่อให้สามารถก่อนนี้และเบิกจ่ายเงินงบประมาณให้แล้วเสร็จโดยเร็ว ตามมาตรการเร่งรัดการเบิกจ่าย งบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

นอกจากนี้ หน่วยปฏิบัติในพื้นที่ควรเร่งรัดการดำเนินงานและการใช้จ่ายเงิน เพื่อให้เป็นไปตามแผนงานที่กำหนด รวมทั้งดำเนินการก่อนนี้ผูกพัน ผ่านระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐ แบบอิเล็กทรอนิกส์ New GFMS Thai ภายหลังจากลงนามในสัญญาทุกครั้ง เพื่อให้สามารถก่อนนี้และ เบิกจ่ายเงินงบประมาณให้แล้วเสร็จโดยเร็ว

๑.๕) กิจกรรมฟื้นฟูระบบนิเวศในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ

งานปลูกป่าทั่วไป มีเป้าหมาย ๒,๕๘๐ ไร่ ซึ่งขณะนี้มีผลการดำเนินงาน คิดเป็นร้อยละ ๖๕.๐๐ โดยได้ดำเนินการสำรวจและรังวัดแนวเขตแปลงปลูกและทางตรวจการ และการเตรียมพื้นที่ เสร็จเรียบร้อยแล้ว ส่วนการทำหลักและปักหมยแนว และการปลูกและการขนกล้า อยู่ระหว่างดำเนินการ ๒,๕๘๐ ไร่ สำหรับการตายวัชพืชหลังปลูก และการปลูกซ่อมและนับอัตราการรอดตาย ขณะนี้ยังไม่ดำเนินการ

ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะจากสำนักแผนงานและสารสนเทศ

จากผลการดำเนินกิจกรรมฟื้นฟูระบบนิเวศในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ พบว่า ข้อมูลผลการดำเนินงาน ณ วันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๗ ซึ่งเข้าสู่ไตรมาสที่ ๔ แล้ว แต่หน่วยปฏิบัติสามารถ ดำเนินการโดยเฉลี่ยได้เพียงร้อยละ ๖๕.๐๐ ซึ่งถือว่าผลการดำเนินงานล่าช้า ทั้งนี้ เมื่อวันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๗ สำนักแผนงานและสารสนเทศ ได้รับทราบจากนายนายเรวัต เวียงทอง ผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมการปลูกป่า สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๒ (เชียงใหม่) ว่า การตายวัชพืชหลังปลูก และการปลูกซ่อมและนับอัตราการรอดตาย ได้มีการลงนามในสัญญาแล้ว เมื่อวันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๗ และกำหนดให้มีการเริ่มดำเนินงานในวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๗ นอกจากนี้ สำนักแผนงานและสารสนเทศยังพบว่า หน่วยปฏิบัติยังมีผลการใช้จ่ายเงินเพียง ร้อยละ ๓๖.๗๔ ซึ่งถือว่าต่ำกว่าเป้าหมายตามมาตรการเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ที่กำหนดเป้าหมายภาพรวมสะสมไว้ร้อยละ ๘๒ ในไตรมาสที่ ๓

ดังนั้น...

ดังนั้น สำนักส่งเสริมการปลูกป่าในฐานะหน่วยงานที่กำกับดูแล การปฏิบัติงานและการใช้จ่ายเงิน จึงควรพิจารณาดำเนินการตรวจสอบและเร่งรัดการดำเนินงานและการใช้จ่ายเงิน ของหน่วยปฏิบัติในพื้นที่ เพื่อให้หน่วยปฏิบัติสามารถดำเนินงานได้ตามแผนที่กำหนดไว้

นอกจากนี้ หน่วยปฏิบัติในพื้นที่ควรเร่งรัดการดำเนินงานและการใช้จ่ายเงิน หากงานใดที่ได้ลงนามในสัญญาจ้างแล้ว หน่วยปฏิบัติควรดำเนินการก่อหนี้ผูกพัน ผ่านระบบการบริหารการเงิน การคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ New GFMS Thai เพื่อให้สามารถก่อหนี้ และเบิกจ่ายงบประมาณ ให้แล้วเสร็จโดยเร็ว ตามมาตรการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เพื่อให้สามารถดำเนินงานเป็นไปตามแผนงานที่กำหนด

๑.๖) กิจกรรมโครงการสนับสนุนการปลูกไม้เศรษฐกิจ

(๑) งานประชาสัมพันธ์และรับเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ มีเป้าหมาย ๔๐๐ ไร่ ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว

(๒) งานให้คำแนะนำทางวิชาการด้านการปลูกและบำรุงต้นไม้ มีเป้าหมาย ๘ ครั้ง ซึ่งขณะนี้มีผลการดำเนินงานคิดเป็นร้อยละ ๖๒.๕๐ โดยดำเนินการแล้วเสร็จ ๔ ครั้ง อยู่ระหว่างดำเนินการ ๒ ครั้ง และยังไม่ดำเนินการ ๒ ครั้ง

(๓) งานสนับสนุนการปลูกไม้เศรษฐกิจ มีเป้าหมาย ๘ ครั้ง ซึ่งขณะนี้ มีผลการดำเนินงานคิดเป็นร้อยละ ๑๘.๗๕ โดยการตรวจรับรองผลการปลูก บำรุงรักษาต้นไม้ การเบิกจ่ายเงิน สนับสนุนแก่ผู้เข้าร่วมโครงการอยู่ระหว่างดำเนินการ ๑๕๐ ไร่ และยังไม่ดำเนินการ ๒๕๐ ไร่

(๔) งานสนับสนุนการปลูกไม้รอบตัดพินยาวแก่เกษตรกร ปีที่ ๕ มีเป้าหมาย ๒๙๖ ไร่ ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว

(๕) งานสำรวจความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ ขณะนี้ยังไม่ดำเนินการ

(๖) งานติดตามผลการดำเนินงาน มีเป้าหมาย ๖ ครั้ง ซึ่งขณะนี้มีผล การดำเนินงานคิดเป็นร้อยละ ๕๐.๐๐ โดยดำเนินการแล้วเสร็จ ๓ ครั้ง และยังไม่ดำเนินการ ๓ ครั้ง

ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะจากสำนักแผนงานและสารสนเทศ

จากผลการดำเนินกิจกรรมโครงการสนับสนุนการปลูกไม้เศรษฐกิจ ข้อมูลผลการดำเนินงาน พบว่า ข้อมูลผลการดำเนินงาน ณ วันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๗ ซึ่งเข้าสู่ไตรมาสที่ ๔ แล้ว แต่หน่วยปฏิบัติมีผลการดำเนินงานโดยเฉลี่ยได้เพียงร้อยละ ๖๙.๐๖ ประกอบกับหน่วยปฏิบัติยังมี ผลการใช้จ่ายเงินเพียงร้อยละ ๕๒.๒๑ เมื่อนำมาเปรียบเทียบกับระยะเวลาที่กำหนดในแผนปฏิบัติงาน และแผนการใช้จ่ายเงิน ถือว่าผลการดำเนินงานล่าช้า อีกทั้ง ผลการใช้จ่ายเงินต่ำกว่าเป้าหมายตามมาตรการ เร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ที่กำหนดเป้าหมายภาพรวมสะสมไว้ ร้อยละ ๘๒ ในไตรมาสที่ ๓

ดังนั้น สำนักเศรษฐกิจการป่าไม้ในฐานะหน่วยงานที่กำกับดูแล การปฏิบัติงานและการใช้จ่ายเงิน จึงควรพิจารณาดำเนินการตรวจสอบและเร่งรัดการดำเนินงานและการ ใช้จ่ายเงินของหน่วยปฏิบัติในพื้นที่ เพื่อให้หน่วยปฏิบัติสามารถดำเนินงานได้ตามแผนที่กำหนดไว้

นอกจากนี้ หน่วยปฏิบัติในพื้นที่ควรเร่งรัดการดำเนินงานและการใช้ ใช้จ่ายเงิน เพื่อให้เป็นไปตามแผนงานที่กำหนด

๑.๗) กิจกรรมโครงการส่งเสริมการปลูกไม้โตเร็วเพื่ออุตสาหกรรม

(๑) โครงการส่งเสริมการปลูกไม้เศรษฐกิจในพื้นที่ลุ่มน้ำชั้น ๓, ๔ และ ๕ ก่อนมติ ครม. เมื่อวันที่ ๓๐ มิ.ย. ๒๕๕๑

(๑.๑) งานให้ความรู้ด้านวิชาการและติดตามผลการดำเนินโครงการ มีเป้าหมาย ๑ ครั้ง ซึ่งขณะนี้มีผลการดำเนินงานคิดเป็นร้อยละ ๓๗.๕๐ โดยอยู่ระหว่างดำเนินการ ๑ ครั้ง ส่วนงานสำรวจความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ ขณะนี้ยังไม่ดำเนินการ

(๑.๒) งานสนับสนุนการปลูกไม้โตเร็วแก่เกษตรกร ปีที่ ๓ ไร่ละ ๗๐๐ บาท มีเป้าหมาย ๕๐ ไร่ ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว

(๒) โครงการส่งเสริมการปลูกไม้โตเร็วเพื่ออุตสาหกรรม

(๒.๑) งานประชาสัมพันธ์และรับเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ มีเป้าหมาย ๒๐๐ ไร่ ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว

(๒.๒) งานให้ความรู้ด้านวิชาการและติดตามผลการดำเนินโครงการ มีเป้าหมาย ๘ ครั้ง ซึ่งขณะนี้มีผลการดำเนินงานคิดเป็นร้อยละ ๔๖.๘๘ โดยดำเนินการแล้วเสร็จ ๔ ครั้ง อยู่ระหว่างดำเนินการ ๒ ครั้ง และยังไม่ดำเนินการ ๒ ครั้ง สำหรับงานสำรวจความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ ขณะนี้ยังไม่ดำเนินการ

(๒.๓) งานสนับสนุนการปลูกไม้โตเร็วแก่เกษตรกร ปีที่ ๑ ไร่ละ ๑,๕๐๐ บาท ซึ่งขณะนี้มีผลการดำเนินงานคิดเป็นร้อยละ ๒๑.๒๕ โดยการตรวจรับรองผลการปลูก บำรุงรักษาต้นไม้ การเบิกจ่ายเงินสนับสนุนแก่ผู้เข้าร่วมโครงการ ปีที่ ๑ อยู่ระหว่างดำเนินการ ๘๕ ไร่ และยังไม่ดำเนินการ ๑๑๕ ไร่

(๒.๔) งานสนับสนุนการปลูกไม้โตเร็วแก่เกษตรกร ปีที่ ๒ ไร่ละ ๘๐๐ บาท มีเป้าหมาย ๒๐๐ ไร่ ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว

ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะจากสำนักแผนงานและสารสนเทศ

จากผลการดำเนินกิจกรรมโครงการส่งเสริมการปลูกไม้โตเร็วเพื่ออุตสาหกรรม พบว่า ข้อมูลผลการดำเนินงาน ณ วันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๗ ซึ่งเข้าสู่ไตรมาสที่ ๔ แล้ว แต่หน่วยปฏิบัติ มีผลการดำเนินงานโดยเฉลี่ยได้เพียงร้อยละ ๖๙.๐๐ ประกอบกับหน่วยปฏิบัติยังมีผลการใช้จ่ายเงินเพียง ร้อยละ ๓๘.๘๗ เมื่อนำมาเปรียบเทียบกับระยะเวลาที่กำหนดในแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงิน ถือว่าผลการดำเนินงานล่าช้า อีกทั้ง ผลการใช้จ่ายเงินต่ำกว่าเป้าหมายตามมาตรการเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ที่กำหนดเป้าหมายภาพรวมสะสมไว้ร้อยละ ๘๒ ในไตรมาสที่ ๓

ดังนั้น สำนักเศรษฐกิจการป่าไม้ในฐานะหน่วยงานที่กำกับดูแลการปฏิบัติงาน และการใช้จ่ายเงิน จึงควรพิจารณาดำเนินการตรวจสอบและเร่งรัดการดำเนินงานและการใช้จ่ายเงิน ของหน่วยปฏิบัติในพื้นที่ เพื่อให้หน่วยปฏิบัติสามารถดำเนินงานได้ตามแผนที่กำหนดไว้

นอกจากนี้ หน่วยปฏิบัติในพื้นที่ควรเร่งรัดการดำเนินงานและการใช้จ่ายเงิน เพื่อให้เป็นไปตามแผนงานที่กำหนด

๑.๘) กิจกรรม...

๑.๘) กิจกรรมโครงการจัดทำแผนการบริหารจัดการทรัพยากรที่ดินและป่าไม้ระดับพื้นที่

งานจัดทำแผนการจัดการทรัพยากรที่ดินและป่าไม้ระดับพื้นที่ มีเป้าหมาย ๒๗๔ หมู่บ้าน ซึ่งขณะนี้มีการดำเนินงานในภาพรวม คิดเป็นร้อยละ ๖๘.๓๙ โดยงานสำรวจตรวจสอบขอบเขตพื้นที่ดำเนินการในแต่ละกรอบมาตรการในพื้นที่จริงเสร็จเรียบร้อยแล้ว ส่วนงานจัดประชุมราษฎรและคณะกรรมการหมู่บ้าน/สร้างการมีส่วนร่วมในการนำมาตรการลงสู่การปฏิบัติ และงานคัดกรองคุณสมบัติของราษฎร ซึ่งจะต้องเป็นบุคคลธรรมดาที่มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กรมป่าไม้กำหนด แล้วเสร็จ ๙๒ หมู่บ้าน อยู่ระหว่างดำเนินการ ๑๘๒ หมู่บ้าน สำหรับงานจัดทำบัญชีรายชื่อราษฎรและผังแปลงที่ดินรวมเพื่อใช้เป็นหลักฐานรับรองการอยู่อาศัยทำกินแบบแปลงรวม อยู่ระหว่างดำเนินการ ๒๗๔ หมู่บ้าน

ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะจากสำนักแผนงานและสารสนเทศ

จากผลการดำเนินกิจกรรมโครงการจัดทำแผนการบริหารจัดการทรัพยากรที่ดินและป่าไม้ระดับพื้นที่ พบว่า ข้อมูลผลการดำเนินงาน ณ วันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๗ ซึ่งเข้าสู่ไตรมาสที่ ๔ แล้ว แต่หน่วยปฏิบัติมีผลการดำเนินงานโดยเฉลี่ยได้เพียงร้อยละ ๖๘.๓๙ ประกอบกับหน่วยปฏิบัติยังมีการใช้จ่ายเงินเพียงร้อยละ ๗๑.๖๓ เมื่อนำมาเปรียบเทียบกับระยะเวลาที่กำหนดในแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงิน ถือว่าผลการดำเนินงานล่าช้า อีกทั้ง ผลการใช้จ่ายเงินต่ำกว่าเป้าหมายตามมาตรการเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ที่กำหนดเป้าหมายภาพรวมสะสมไว้ร้อยละ ๘๒ ในไตรมาสที่ ๓

ดังนั้น สำนักจัดการที่ดินป่าไม้ในฐานะหน่วยงานที่กำกับดูแลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายเงิน จึงควรพิจารณาดำเนินการตรวจสอบและเร่งรัดการดำเนินงานและการใช้จ่ายเงินของหน่วยปฏิบัติในพื้นที่ เพื่อให้หน่วยปฏิบัติสามารถดำเนินงานได้ตามแผนที่กำหนดไว้

นอกจากนี้ หน่วยปฏิบัติในพื้นที่ควรเร่งรัดการดำเนินงานและการใช้จ่ายเงินเพื่อให้เป็นไปตามแผนงานที่กำหนด

๑.๙) กิจกรรมป้องกันไฟป่าและควบคุมหมอกควัน

(๑) งานประสานความร่วมมือกับเครือข่ายความร่วมมือในการควบคุมไฟป่า เพื่อให้สามารถดำเนินกิจกรรมป้องกันและควบคุมไฟป่า มีเป้าหมาย ๗๐ หมู่บ้าน ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว

(๒) งานจัดทำแนวป้องกันไฟป่าในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ มีเป้าหมาย ๙๕๐ กิโลเมตร ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว

(๓) งานจ้างเหมาพนักงานดับไฟป่า สนับสนุนการปฏิบัติงานฝ่ายปฏิบัติการควบคุมไฟป่าและศูนย์ส่งเสริมการควบคุมไฟป่า มีเป้าหมาย ๒๐ คน/ปี ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว

(๔) งานประสานความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการเตรียมความพร้อมควบคุมไฟป่าร่วมกัน และงานตรวจติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติงานป้องกันไฟป่าและควบคุมหมอกควัน มีเป้าหมาย ๑๒ ครั้ง/ปี ซึ่งขณะนี้มีการดำเนินงานคิดเป็นร้อยละ ๗๙.๑๗ โดยได้ดำเนินการแล้วเสร็จ ๙ ครั้ง อยู่ระหว่างดำเนินการ ๑ ครั้งและยังไม่ดำเนินการ ๒ ครั้ง

๑.๑๐) กิจกรรม...

๑.๑๐) กิจกรรมส่งเสริมการจัดการป่าชุมชน

(๑) งานจัดตั้งป่าชุมชน มีเป้าหมาย ๖๐ ป่าชุมชน ซึ่งขณะนี้มีการดำเนินงานคิดเป็นร้อยละ ๖๖.๖๗ โดยดำเนินการแนะนำชุมชนในการจัดทำคำขอจัดตั้งป่าชุมชน จัดทำแผนจัดการป่าชุมชน จัดทำข้อบังคับเกี่ยวกับการจัดการป่าชุมชน จัดทำแผนที่สังเขปแสดงอาณาเขตและเขตติดต่อ และยื่นคำขอจัดตั้งป่าชุมชนแล้วเสร็จ ๔๐ ป่าชุมชน และยังไม่ดำเนินการ ๒๐ ป่าชุมชน

(๒) งานตรวจสอบและรังวัดจัดทำแผนที่แสดงแนวเขตป่าชุมชน มีเป้าหมาย ๖๐ ป่าชุมชน/๑๔๕ กิโลเมตร ซึ่งขณะนี้มีการดำเนินงานคิดเป็นร้อยละ ๔๐.๘๕ โดยดำเนินการตรวจสอบเอกสารคำขอจัดตั้งป่าชุมชน อยู่ระหว่างดำเนินการ ๔๐ ป่าชุมชน และยังไม่ดำเนินการ ๒๐ ป่าชุมชน ส่วนการมอบหมายเจ้าหน้าที่ตรวจสอบพื้นที่ และให้เจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายและผู้ยื่นคำขอจัดตั้งป่าชุมชนร่วมตรวจสอบและรังวัดพื้นที่แล้วเสร็จ ๗๘ กิโลเมตร และยังไม่ดำเนินการ ๖๗ กิโลเมตร สำหรับการจัดทำแผนที่แสดงแนวเขตของป่าชุมชน มาตรฐาน ๑ : ๔,๐๐๐ และ ๑ : ๕๐,๐๐๐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ๔๐ ป่าชุมชน และยังไม่ดำเนินการ ๒๐ ป่าชุมชน ส่วนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบแผนที่แสดงแนวเขตป่าชุมชน และลงนามรับรองในแผนที่ อยู่ระหว่างดำเนินการ ๓๖ ป่าชุมชน และยังไม่ดำเนินการ ๒๔ ป่าชุมชน

(๓) งานส่งเสริมการจัดทำหลักเขตและป้ายป่าชุมชน มีเป้าหมาย ๘๐ กิโลเมตร ซึ่งขณะนี้มีการดำเนินงานคิดเป็นร้อยละ ๘๙.๐๖ โดยได้ดำเนินการสร้างความรู้ความเข้าใจเสร็จแล้ว ๙ เดือน และยังไม่ดำเนินการ ๓ เดือน ส่วนการจัดหาป้ายป่าชุมชน ๘๐๐ ป้าย และจัดหาหลักเขตป่าชุมชน ๔๐๐ หลัก ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว สำหรับการติดตั้งหลักเขตและป้ายป่าชุมชน แล้วเสร็จ ๕๐ กิโลเมตร และอยู่ระหว่างดำเนินการ ๓๐ กิโลเมตร

ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะจากสำนักแผนงานและสารสนเทศ

จากผลการดำเนินงานกิจกรรมส่งเสริมการจัดการป่าชุมชน พบว่า ข้อมูลผลการดำเนินงาน ณ วันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๗ ซึ่งเข้าสู่ไตรมาสที่ ๔ แล้ว แต่หน่วยปฏิบัติมีผลการดำเนินงานโดยเฉลี่ยได้เพียงร้อยละ ๖๗.๘๘ ประกอบกับหน่วยปฏิบัติมีผลการใช้จ่ายเงินเพียงร้อยละ ๕๖.๓๕ เมื่อนำมาเปรียบเทียบกับระยะเวลาที่กำหนดในแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงิน ถือว่าผลการดำเนินงานล่าช้า อีกทั้ง ผลการใช้จ่ายเงินต่ำกว่าเป้าหมายตามมาตรการเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ที่กำหนดเป้าหมายภาพรวมสะสมไว้ร้อยละ ๘๒ ในไตรมาสที่ ๓

ดังนั้น สำนักงานจัดการป่าชุมชนในฐานะหน่วยงานที่กำกับดูแลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายเงิน จึงควรพิจารณาดำเนินการตรวจสอบและเร่งรัดการดำเนินงานและการใช้จ่ายเงินของหน่วยปฏิบัติในพื้นที่ เพื่อให้หน่วยปฏิบัติสามารถดำเนินงานได้ตามแผนที่กำหนดไว้

นอกจากนี้ หน่วยปฏิบัติในพื้นที่ควรเร่งรัดการดำเนินงานและการใช้จ่ายเงิน เพื่อให้เป็นไปตามแผนงานที่กำหนด

๑.๑๑) กิจกรรมบริหารจัดการป่าชุมชนเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต

งานบริหารจัดการพื้นที่โดยการสนับสนุนจากภาครัฐ มีเป้าหมาย ๙ ป่าชุมชน ซึ่งขณะนี้มีการดำเนินงานในภาพรวม คิดเป็นร้อยละ ๙๕.๐๐ โดยได้คัดเลือกและยืนยันรายชื่อเป้าหมายป่าชุมชน กิจกรรมบริหารจัดการป่าชุมชนเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต ให้คำแนะนำ สร้างความรู้ ความเข้าใจ และเป็นที่ปรึกษาให้ป่าชุมชนเป้าหมายจัดทำแบบเสนอกิจกรรมบริหารจัดการป่าชุมชนเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต (อน.บ.๑)

การรับแบบ...

การรับแบบเสนอกิจกรรม ฯ (อน.บ.๑) และเสนอให้ผู้อำนวยความสะดวกส่วนจัดการป่าชุมชนตรวจสอบ การรวบรวมจัดทำรายงานตามแบบแสดงรายละเอียดแผนปฏิบัติงานและงบประมาณ (อน.บ.๒) เสนอให้ ผู้อำนวยความสะดวกสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้แห่งท้องที่เพื่ออนุมัติแบบเสนอกิจกรรม ฯ และอนุมัติเบิกจ่ายเงิน การจัดทำแบบรายงานสรุปผลการอนุมัติแบบเสนอกิจกรรม ฯ และผลการอนุมัติ เบิกจ่ายเงินอุดหนุน (อน.บ.๓) เพื่อรวบรวมรายงานกรมป่าไม้ การแจ้งผลการพิจารณาแบบเสนอกิจกรรม ฯ ที่ได้รับอนุมัติการเบิกจ่ายเงิน เป็นหนังสือให้ผู้รับเงินอุดหนุนทราบ การรับ/จ่ายเงินอุดหนุนให้แก่ผู้รับเงินอุดหนุน และการติดตาม กำกับ ดูแล และให้คำแนะนำการดำเนินงานและการใช้จ่ายเงิน ให้เป็นไปตามแบบเสนอกิจกรรม ฯ (อน.บ.๑) ที่ได้รับอนุมัติ และการรายงานผลตามแบบรายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายเงินอุดหนุน (อน.บ.๔) ให้หน่วยงานที่รับผิดชอบทราบ เสร็จเรียบร้อยแล้ว ส่วนงานรายงานผลตามแบบรายงานผลการปฏิบัติงาน และการใช้จ่ายเงินอุดหนุน ฯ (อน.บ.๕) ให้กรมป่าไม้ทราบ อยู่ระหว่างดำเนินการ ๙ ป่าชุมชน

๑.๑๒) กิจกรรมผลิตกล้าไม้ (งานผลิตกล้าไม้)

งานเพาะชำกล้าไม้ทั่วไป มีเป้าหมาย ๕๔๐,๐๐๐ กล้า ซึ่งขณะนี้มีผล การดำเนินงานในภาพรวม คิดเป็นร้อยละ ๗๖.๓๐ โดยการสำรวจความต้องการกล้าไม้ และการจัดเตรียมพื้นที่ และวัสดุเพาะชำกล้าไม้ มีเป้าหมาย ๑ งาน และการเพาะชำกล้าไม้ มีเป้าหมาย ๕๔๐,๐๐๐ กล้า ดำเนินการ เสร็จเรียบร้อยแล้ว ส่วนการบำรุงรักษากล้าไม้ ตามหลักวิชาการการเพาะชำกล้าไม้ครบทุกขั้นตอน (การจัดการเมล็ดไม้ การเพาะชำ การบำรุงรักษา การคัดกล้าไม้และจัดเรียงตามลำดับความสูง) ดำเนินการแล้ว เสร็จ ๑๑๗,๓๖๕ กล้า และอยู่ระหว่างดำเนินการ ๔๒๒,๖๓๕ กล้า สำหรับการแจกจ่ายกล้าไม้และปฏิบัติ ตามระเบียบกรมป่าไม้ว่าด้วยการแจกจ่ายกล้าไม้ ดำเนินการแล้วเสร็จ ๑๑๗,๓๖๕ กล้า และยังไม่ดำเนินการ ๔๒๒,๖๓๕ กล้า ทั้งนี้ การสำรวจความพึงพอใจของผู้มาขอรับบริการแจกจ่ายกล้าไม้ และการตรวจติดตาม ผู้มาขอรับกล้าไม้ ยังไม่ได้ดำเนินการ

ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะจากสำนักแผนงานและสารสนเทศ

จากผลการดำเนินกิจกรรมผลิตกล้าไม้ (งานผลิตกล้าไม้) พบว่า ข้อมูลผล การดำเนินงาน ณ วันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๗ ซึ่งเข้าสู่ไตรมาสที่ ๔ แล้ว แต่หน่วยปฏิบัติมีผลการใช้จ่ายเงินเพียง ร้อยละ ๗๐.๐๐ ซึ่งถือว่ามียอดการใช้จ่ายเงินต่ำกว่าเป้าหมายตามมาตรการเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ที่กำหนดเป้าหมายภาพรวมสะสมไว้ร้อยละ ๘๒ ในไตรมาสที่ ๓

ดังนั้น สำนักส่งเสริมการปลูกป่าในฐานะหน่วยงานที่ กำกับดูแล การปฏิบัติงานและการใช้จ่ายเงิน จึงควรพิจารณาดำเนินการตรวจสอบและเร่งรัดการใช้จ่ายเงินของหน่วยปฏิบัติ ในพื้นที่ เพื่อให้หน่วยปฏิบัติสามารถดำเนินงานได้ตามแผนที่กำหนดไว้

นอกจากนี้ หน่วยปฏิบัติในพื้นที่ควรเร่งรัดการใช้จ่ายเงิน เพื่อให้เป็นไป ตามแผนงานที่กำหนด

๒) สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๔ สาขาพิษณุโลก จำนวน ๑๕ กิจกรรม คือ

๒.๑) กิจกรรมป้องกันและปราบปรามการบุกรุกทำลายทรัพยากรป่าไม้

(๑) งานวางแผนและแนวทางการลาดตระเวนในพื้นที่รับผิดชอบ มีเป้าหมาย ๑๒ ครั้ง ซึ่งขณะนี้มีผลการดำเนินงาน คิดเป็นร้อยละ ๗๙.๑๗ โดยได้ดำเนินการแล้วเสร็จ ๙ ครั้ง อยู่ระหว่าง ดำเนินการ ๑ ครั้ง และยังไม่ดำเนินการ ๒ ครั้ง

(๒) งาน...

(๒) งานออกลาดตระเวนตามแผน มีเป้าหมาย ๑,๔๔๓,๑๐๖.๑๗ ไร่ ซึ่งขณะนี้มีการดำเนินงานคิดเป็นร้อยละ ๗๕.๐๐ โดยได้ดำเนินการแล้วเสร็จ ๑,๐๘๒,๓๒๙.๖๒ ไร่ และยังไม่ดำเนินการ ๓๖๐,๗๗๖.๕๕ ไร่

(๓) งานสรุปผลการลาดตระเวนและรายงานผลให้ต้นสังกัด มีเป้าหมาย ๑๒ ครั้ง ซึ่งขณะนี้มีการดำเนินงาน คิดเป็นร้อยละ ๗๕.๐๐ โดยได้ดำเนินการแล้วเสร็จ ๙ ครั้ง และยังไม่ดำเนินการ ๓ ครั้ง

(๔) งานประสานงานเพื่อสนับสนุนข้อมูลการข่าวและบูรณาการร่วมกับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง และงานเผยแพร่ประชาสัมพันธ์และบริการสาธารณะเพื่อให้ราษฎรมีความรู้ความเข้าใจ ในการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ มีเป้าหมาย ๑๒ ครั้ง ซึ่งขณะนี้มีการดำเนินงาน คิดเป็นร้อยละ ๗๙.๑๗ โดยได้ดำเนินการแล้วเสร็จ ๙ ครั้ง อยู่ระหว่างดำเนินการ ๑ ครั้ง และยังไม่ดำเนินการ ๒ ครั้ง

ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะจากสำนักแผนงานและสารสนเทศ

จากผลการดำเนินกิจกรรมป้องกันและปราบปรามการบุกรุกทำลายทรัพยากรป่าไม้ พบว่า ข้อมูลผลการดำเนินงาน ณ วันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๗ ซึ่งเข้าสู่ไตรมาสที่ ๔ แล้ว แต่หน่วยปฏิบัติ มีผลการดำเนินงานโดยเฉลี่ยได้เพียงร้อยละ ๗๖.๖๗ ประกอบกับหน่วยปฏิบัติยังมีผลการใช้จ่ายเงินเพียง ร้อยละ ๖๐.๘๙ เมื่อนำมาเปรียบเทียบกับระยะเวลาที่กำหนดในแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงิน ถือว่าผลการดำเนินงานค่อนข้างล่าช้า อีกทั้ง ผลการใช้จ่ายเงินต่ำกว่าเป้าหมายตามมาตรการเร่งรัด การใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ที่กำหนดเป้าหมายภาพรวมสะสมไว้ร้อยละ ๘๒ ในไตรมาสที่ ๓

ดังนั้น สำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่าในฐานะหน่วยงานที่กำกับดูแลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายเงิน จึงควรพิจารณาดำเนินการตรวจสอบและเร่งรัดการดำเนินงาน และการใช้จ่ายเงินของหน่วยปฏิบัติในพื้นที่ เพื่อให้หน่วยปฏิบัติสามารถดำเนินงานได้ตามแผนที่กำหนดไว้

นอกจากนี้ หน่วยปฏิบัติในพื้นที่ควรเร่งรัดการดำเนินงานและการใช้จ่ายเงิน เพื่อให้เป็นไปตามแผนงานที่กำหนด

๒.๒) กิจกรรมพัฒนาศักยภาพการป้องกันรักษาป่า

(๑) งานอำนวยการ ประชุม/ประสานงานหน่วยงาน/ธุรการต่าง ๆ งานบูรณาการการปฏิบัติงานร่วมกับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง และงานสนับสนุนการดำเนินงานด้านการข่าว การสืบสวนสืบหาแหล่งข่าว วิเคราะห์และขยายผลติดตามผู้กระทำผิด โดยเฉพาะผู้กระทำผิดคดีรายใหญ่ คดีที่มีผู้มีอิทธิพล และคดีที่มีความซับซ้อน มีเป้าหมาย ๑๒ ครั้ง ซึ่งขณะนี้มีการดำเนินงาน คิดเป็นร้อยละ ๗๙.๑๗ โดยได้ดำเนินการแล้วเสร็จ ๙ ครั้ง อยู่ระหว่างดำเนินการ ๑ ครั้ง และยังไม่ดำเนินการ ๒ ครั้ง

(๒) งานจ้างเหมาเจ้าหน้าที่ตรวจป่าตามกรอบกรมบัญชีกลางสนับสนุน การปฏิบัติงานด้านการป้องกันรักษาป่า (ชุดปฏิบัติการพิเศษป่าไม้) มีเป้าหมาย ๖ คน/ปี ดำเนินการ แล้วเสร็จเรียบร้อยแล้ว

ข้อสังเกต...

ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะจากสำนักแผนงานและสารสนเทศ

จากผลการดำเนินกิจกรรมพัฒนาศักยภาพการป้องกันรักษาป่า พบว่า ข้อมูลผลการดำเนินงาน ณ วันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๗ ซึ่งเข้าสู่ไตรมาสที่ ๔ แล้ว แต่หน่วยปฏิบัติมีผลการใช้จ่ายเงินเพียงร้อยละ ๖๖.๗๔ เมื่อนำมาเปรียบเทียบกับระยะเวลาที่กำหนดในแผนปฏิบัติงาน ถือว่าผลการใช้จ่ายเงินต่ำกว่าเป้าหมายตามมาตรการเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ที่กำหนดเป้าหมายภาพรวมสะสมไว้ร้อยละ ๘๒ ในไตรมาสที่ ๓

ดังนั้น สำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่าในฐานะหน่วยงานที่กำกับดูแลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายเงิน จึงควรพิจารณาดำเนินการตรวจสอบและเร่งรัดการใช้จ่ายเงินของหน่วยปฏิบัติในพื้นที่ เพื่อให้หน่วยปฏิบัติสามารถดำเนินงานได้ตามแผนที่กำหนดไว้

นอกจากนี้ หน่วยปฏิบัติในพื้นที่ควรเร่งรัดการใช้จ่ายเงิน เพื่อให้เป็นไปตามแผนงานที่กำหนด

๒.๓) กิจกรรมปลูกไม้ใช้สอยในพื้นที่โครงการพัฒนาป่าไม้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ

งานปลูกไม้ใช้สอย มีเป้าหมาย ๗๐ ไร่ ซึ่งขณะนี้มีผลการดำเนินงานคิดเป็นร้อยละ ๓๕.๐๐ โดยได้ดำเนินการสำรวจและรังวัดแนวเขต จัดทำทางตรวจการ และจัดทำแนวกันไฟเสร็จเรียบร้อยแล้ว ส่วนการถาง เก็บ ริม สุ่ม อยู่ระหว่างดำเนินการ ๗๐ ไร่ สำหรับการจัดทำหลักและปักหลักหมายแนวปลูก ขนกล้าไม้ ขุดหลุมและปลูก ดायวิชพืช ใส่ปุ๋ยและปลูกซ่อม และการตรวจนับอัตราการรอดตาย ขณะนี้ยังไม่ดำเนินการ

ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะจากสำนักแผนงานและสารสนเทศ

จากผลการดำเนินกิจกรรมปลูกไม้ใช้สอยในพื้นที่โครงการพัฒนาป่าไม้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ พบว่า ข้อมูลผลการดำเนินงาน ณ วันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๗ ซึ่งเข้าสู่ไตรมาสที่ ๔ แล้ว แต่หน่วยปฏิบัติมีผลการดำเนินงานโดยเฉลี่ยได้เพียงร้อยละ ๓๕.๐๐ ประกอบกับหน่วยปฏิบัติยังไม่มีผลการใช้จ่ายเงิน เมื่อนำมาเปรียบเทียบกับระยะเวลาที่กำหนดในแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงิน ถือว่าผลการดำเนินงานน้อยและล่าช้า อีกทั้ง ผลการใช้จ่ายเงินไม่เป็นไปตามเป้าหมายตามมาตรการเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ที่กำหนดเป้าหมายภาพรวมสะสมไว้ร้อยละ ๘๒ ในไตรมาสที่ ๓

ทั้งนี้ ในการประชุมสรุปผลการติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานเมื่อวันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๖๗ ณ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๔ สาขาพิษณุโลก สำนักแผนงานและสารสนเทศได้รับทราบจากนายอัครพงษ์ นาคณอม นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการ ทำหน้าที่หัวหน้าโครงการเขียนแผนน้อยอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (ส่วนที่ ๕) ว่า ได้ดำเนินการตั้งเบิกในส่วนของค่าวัสดุเรียบร้อยแล้ว ส่วนงานปลูกไม้ใช้สอยผู้รับจ้างได้ลงนามในสัญญาแล้ว และอยู่ระหว่างการส่งมอบงานงวดแรก โดยไม่ได้ดำเนินการก่อนนี้ผูกพันผ่านระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ New GFMS Thai

ดังนั้น สำนักโครงการพระราชดำริและกิจการพิเศษในฐานะหน่วยงานที่กำกับดูแลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายเงิน จึงควรพิจารณาดำเนินการตรวจสอบและเร่งรัดการดำเนินงานและการใช้จ่ายเงินของหน่วยปฏิบัติในพื้นที่ เพื่อให้หน่วยปฏิบัติสามารถดำเนินงานได้ตามแผนที่กำหนดไว้

นอกจาก...

นอกจากนี้ หน่วยปฏิบัติในพื้นที่ควรเร่งรัดการดำเนินงานและการใช้จ่ายเงิน เพื่อให้เป็นไปตามแผนงานที่กำหนด รวมทั้งดำเนินการก่องหนผู้กผัน ผ่านระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ New GFMS Thai ภายหลังจากลงนามในสัญญาทุกครั้ง เพื่อให้สามารถก่องหนและเบิกจ่ายเงินงบประมาณให้แล้วเสร็จโดยเร็ว

๒.๔) กิจกรรมสร้างป่าสร้างรายได้ (ตามแผนการจัดการทรัพยากรที่ดินและป่าไม้ระดับพื้นที่)

งานสร้างป่าสร้างรายได้ มีเป้าหมาย ๒๕๐ ไร่ ซึ่งขณะนี้มีการดำเนินงานคิดเป็นร้อยละ ๒๗.๕๐ ได้ดำเนินงานรวบรวมข้อมูลและรับสมัครผู้เข้าร่วมโครงการ มีเป้าหมาย ๑ ครั้ง โดยรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลชุมชน คัดเลือกผู้นำชุมชนและประชุมผู้นำชุมชนจัดทำประชาคมเพื่อรับสมัครผู้เข้าร่วมโครงการ ประชุมชี้แจงผู้เข้าร่วมโครงการสร้างป่า สร้างรายได้ เพื่อชี้แจงทำความเข้าใจและให้ความรู้เสร็จเรียบร้อยแล้ว ส่วนงานตั้งคณะกรรมการและคัดเลือกพันธุ์ไม้ มีเป้าหมาย ๑ ครั้ง โดยจัดตั้งคณะกรรมการระดับอำเภอ สำรองวิเคราะห์พื้นที่เป็นรายครัวเรือนและกำหนดขอบเขตพื้นที่เป้าหมายรวมทั้งสำรวจความต้องการพันธุ์ไม้รายแปลง สรุปความเหมาะสมในการปลูกพืชแยกเป็นรายหมู่บ้านระบุจำนวนไม้ป่าและพืชเกษตร อยู่ระหว่างดำเนินการ ๑ ครั้ง ส่วนการประชุมคณะกรรมการระดับอำเภอ เพื่อพิจารณาความเหมาะสมของพันธุ์ไม้และอื่น ๆ ยังไม่ดำเนินการ สำหรับงานรวมกลุ่มและติดตามผล โดยการส่งเสริมกระบวนการรวมกลุ่มสร้างป่าสร้างรายได้ระดับชุมชน และการติดตามให้คำแนะนำและแก้ไขปัญหา ขณะนี้ยังไม่ดำเนินการ ทั้งนี้ งานกำหนดขอบเขตพื้นที่ จัดหาพันธุ์ไม้และปลูก มีเป้าหมาย ๒๕๐ ไร่ โดยจัดหาพันธุ์ไม้ (๒๒๐ กล้า/ไร่) และจัดทำแผนการปลูกและปลูก ขณะนี้ยังไม่ดำเนินการ

ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะจากสำนักแผนงานและสารสนเทศ

จากผลการดำเนินกิจกรรมสร้างป่าสร้างรายได้ (ตามแผนการจัดการทรัพยากรที่ดินและป่าไม้ระดับพื้นที่) พบว่า ข้อมูลผลการดำเนินงาน ณ วันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๗ ซึ่งเข้าสู่ไตรมาสที่ ๔ แล้ว แต่หน่วยปฏิบัติมีผลการดำเนินงานโดยเฉลี่ยได้เพียงร้อยละ ๒๗.๕๐ ประกอบกับหน่วยปฏิบัติยังมีผลการใช้จ่ายเงินเพียงร้อยละ ๒๗.๘๔ เมื่อนำมาเปรียบเทียบกับระยะเวลาที่กำหนดในแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงิน ถือว่าผลการดำเนินงานน้อยและล่าช้ามาก อีกทั้ง ผลการใช้จ่ายเงินต่ำกว่าเป้าหมายตามมาตรการเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ที่กำหนดเป้าหมายภาพรวมสะสมไว้ร้อยละ ๘๒ ในไตรมาสที่ ๓

ดังนั้น สำนักโครงการพระราชดำริและกิจการพิเศษในฐานะหน่วยงานที่กำกับดูแลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายเงิน จึงควรพิจารณาดำเนินการตรวจสอบและเร่งรัดการดำเนินงานและการใช้จ่ายเงินของหน่วยปฏิบัติในพื้นที่ เพื่อให้หน่วยปฏิบัติสามารถดำเนินงานได้ตามแผนที่กำหนดไว้

นอกจากนี้ หน่วยปฏิบัติในพื้นที่ควรเร่งรัดการดำเนินงานและการใช้จ่ายเงิน เพื่อให้เป็นไปตามแผนงานที่กำหนด รวมทั้งดำเนินการก่องหนผู้กผัน ผ่านระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ New GFMS Thai ภายหลังจากลงนามในสัญญาทุกครั้ง เพื่อให้สามารถก่องหนและเบิกจ่ายเงินงบประมาณให้แล้วเสร็จโดยเร็ว

๒.๕) กิจกรรม...

๒.๕) กิจกรรมฟื้นฟูระบบนิเวศในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ

งานปลูกป่าทั่วไป มีเป้าหมาย ๑,๓๗๐ ไร่ ซึ่งขณะนี้มีผลการดำเนินงาน คิดเป็นร้อยละ ๖๐.๘๙ โดยได้ดำเนินงานสำรวจและรังวัดแนวเขตแปลงปลูกและทางตรวจการเสร็จแล้ว ส่วนงานเตรียมพื้นที่ โดยทำทางตรวจการ ทำแนวกันไฟ ถาง และเก็บ วัชพุ่ม ดำเนินการแล้วเสร็จ ๙๙๕ ไร่ และอยู่ระหว่างดำเนินการ ๓๗๕ ไร่ สำหรับงานปลูกต้นไม้ โดยการทำหลักและปักหมุดแนว รวมถึงปลูก และการขนกล้า อยู่ระหว่างดำเนินการ ๑,๓๗๐ ไร่ ทั้งนี้ งานกำจัดวัชพุ่มหลังปลูกและการปลูกซ่อม ขณะนี้ ยังไม่ดำเนินการ

ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะจากสำนักแผนงานและสารสนเทศ

จากผลการดำเนินกิจกรรมฟื้นฟูระบบนิเวศในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ พบว่า ข้อมูลผลการดำเนินงาน ณ วันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๗ ซึ่งเข้าสู่ไตรมาสที่ ๔ แล้ว แต่หน่วยปฏิบัติมีผลการดำเนินงานโดยเฉลี่ยได้เพียงร้อยละ ๖๐.๘๙ ประกอบกับหน่วยปฏิบัติยังมีผลการใช้จ่ายเงินเพียง ร้อยละ ๖๖.๐๐ เมื่อนำมาเปรียบเทียบกับระยะเวลาที่กำหนดในแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงิน ถือว่า ผลการดำเนินงานล่าช้า อีกทั้ง ผลการใช้จ่ายเงินต่ำกว่าเป้าหมายตามมาตรการเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ที่กำหนดเป้าหมายภาพรวมสะสมไว้ร้อยละ ๘๒ ในไตรมาสที่ ๓

ดังนั้น สำนักส่งเสริมการปลูกป่าในฐานะหน่วยงานที่กำกับดูแล การปฏิบัติงานและการใช้จ่ายเงิน จึงควรพิจารณาดำเนินการตรวจสอบและเร่งรัดการดำเนินงานและการใช้จ่ายเงินของหน่วยปฏิบัติในพื้นที่ เพื่อให้หน่วยปฏิบัติสามารถดำเนินงานได้ตามแผนที่กำหนดไว้

นอกจากนี้ หน่วยปฏิบัติในพื้นที่ควรเร่งรัดการดำเนินงานและการใช้จ่ายเงิน เพื่อให้เป็นไปตามแผนงานที่กำหนด

๒.๖) กิจกรรมโครงการสนับสนุนการปลูกไม้เศรษฐกิจ

(๑) งานประชาสัมพันธ์และรับเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ มีเป้าหมาย ๘๐๐ ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว สำหรับงานค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการปลูกไม้เศรษฐกิจ ขณะนี้ ยังไม่ดำเนินการ

(๒) งานให้คำแนะนำทางวิชาการด้านการปลูกและบำรุงต้นไม้ และงานติดตามผลการดำเนินงาน มีเป้าหมาย ๑๖ ครั้ง ซึ่งขณะนี้มีผลการดำเนินงานคิดเป็นร้อยละ ๒๕.๐๐ โดยอยู่ระหว่างดำเนินการ ๘ ครั้ง และยังไม่ดำเนินการ ๘ ครั้ง

(๓) งานค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการปลูกไม้รอบตัดฟันยาว แก่เกษตรกร ปีที่ ๕ มีเป้าหมาย ๘๐๐ ไร่ ซึ่งขณะนี้มีผลการดำเนินงานคิดเป็นร้อยละ ๒๕.๐๐ โดยตรวจรับรอง ผลการบำรุงรักษาต้นไม้ การติดตามผลความก้าวหน้าการเบิกจ่ายเงินสนับสนุนแก่ผู้เข้าร่วมโครงการ ปีที่ ๕ อยู่ระหว่างดำเนินการ ๔๐๐ ไร่ และยังไม่ดำเนินการ ๔๐๐ ไร่ สำหรับงานสำรวจความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ ขณะนี้ยังไม่ดำเนินการ

ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะจากสำนักแผนงานและสารสนเทศ

จากผลการดำเนินกิจกรรมโครงการสนับสนุนการปลูกไม้เศรษฐกิจ พบว่า ข้อมูลผลการดำเนินงาน ณ วันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๗ ซึ่งเข้าสู่ไตรมาสที่ ๔ แล้ว แต่หน่วยปฏิบัติมีผลการดำเนินงานโดยเฉลี่ยได้เพียงร้อยละ ๕๖.๒๕ เมื่อนำมาเปรียบเทียบกับระยะเวลาที่กำหนดในแผนปฏิบัติงาน

และแผน...

และแผนการใช้จ่ายเงิน ถือว่าผลการดำเนินงานล่าช้า ในขณะที่หน่วยปฏิบัติมีผลการใช้จ่ายเงินร้อยละ ๙๓.๘๖ เนื่องจากผู้ปฏิบัติที่รับผิดชอบในกิจกรรมดังกล่าวได้เบิกจ่ายออกจากระบบของกรมป่าไม้มาเก็บไว้ในบัญชีของหน่วยงาน สำนักแผนงานและสารสนเทศจึงมีข้อเสนอแนะว่าผู้ปฏิบัติต้องมีความมั่นใจว่าจะสามารถดำเนินงานได้ตามเป้าหมายที่กำหนดเพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบต่อกรรายงานผลการดำเนินงานของกรมป่าไม้ที่เสนอต่อหน่วยงานที่กำกับหรือตรวจสอบจากภายนอก

ดังนั้น สำนักเศรษฐกิจกิจการป่าไม้ในฐานะหน่วยงานที่กำกับดูแลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายเงิน จึงควรพิจารณาดำเนินการตรวจสอบและเร่งรัดการดำเนินงานของหน่วยปฏิบัติในพื้นที่ เพื่อให้หน่วยปฏิบัติสามารถดำเนินงานได้ตามแผนที่กำหนดไว้

นอกจากนี้ หน่วยปฏิบัติในพื้นที่ควรเร่งรัดการดำเนินงาน เพื่อให้เป็นไปตามแผนงานที่กำหนด

๒.๗) กิจกรรมโครงการส่งเสริมการปลูกไม้โตเร็วเพื่ออุตสาหกรรม

(๑) โครงการส่งเสริมการปลูกไม้เศรษฐกิจในพื้นที่ลุ่มน้ำชั้น ๓, ๔ และ ๕ ก่อนมติ ครม. เมื่อวันที่ ๓๐ มิ.ย. ๒๕๔๑

(๑.๑) งานประชาสัมพันธ์และจัดทำทะเบียนเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ มีเป้าหมาย ๗๕๐ ไร่ ซึ่งขณะนี้มีผลการดำเนินงานคิดเป็นร้อยละ ๘๓.๓๓ โดยได้ดำเนินการประชาสัมพันธ์โครงการ รับสมัครเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ สำรวจ/ตรวจสอบพื้นที่ที่เหมาะสมและได้รับอนุญาตถูกต้องตามกฎหมายในโครงการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชน ตามนโยบายรัฐบาลภายใต้คณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ (คทช.) และจัดทำทะเบียนเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการแล้วเสร็จ ๕๐๐ ไร่ และอยู่ระหว่างดำเนินการ ๒๕๐ ไร่

(๑.๒) งานให้ความรู้ด้านวิชาการและติดตามผลการดำเนินโครงการ มีเป้าหมาย ๒๙ ครั้ง ซึ่งขณะนี้มีผลการดำเนินงานคิดเป็นร้อยละ ๒๘.๔๕ โดยดำเนินการแล้วเสร็จ ๑๖ ครั้ง อยู่ระหว่างดำเนินการ ๑ ครั้ง และยังไม่ดำเนินการ ๑๒ ครั้ง และงานสำรวจความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ ขณะนี้ยังไม่ดำเนินการ

(๑.๓) งานสนับสนุนการปลูกไม้โตเร็วแก่เกษตรกร ปีที่ ๑ ไร่ละ ๑,๕๐๐ บาท มีเป้าหมาย ๗๕๐ ไร่ โดยการตรวจรับรองการปลูก บำรุงรักษาต้นไม้ การเบิกจ่ายเงินสนับสนุนแก่ผู้เข้าร่วมโครงการ ปีที่ ๑ ซึ่งขณะนี้ยังไม่ดำเนินการ

(๑.๔) งานสนับสนุนการปลูกไม้โตเร็วแก่เกษตรกร ปีที่ ๓ ไร่ละ ๗๐๐ บาท มีเป้าหมาย ๗๐๐ ไร่ ซึ่งขณะนี้มีผลการดำเนินงานคิดเป็นร้อยละ ๘๕.๗๑ โดยได้ดำเนินการตรวจรับรองการปลูก บำรุงรักษาต้นไม้ การเบิกจ่ายเงินสนับสนุนแก่ผู้เข้าร่วมโครงการ ปีที่ ๒ แล้วเสร็จ ๕๐๐ ไร่ และอยู่ระหว่างดำเนินการ ๒๐๐ ไร่

(๒) โครงการส่งเสริมการปลูกไม้โตเร็วเพื่ออุตสาหกรรม

(๒.๑) งานประชาสัมพันธ์และรับเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ มีเป้าหมาย ๗๐๐ ไร่ ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว สำหรับงานสนับสนุนการปลูกไม้โตเร็วแก่เกษตรกร ปีที่ ๑ ไร่ละ ๑,๕๐๐ บาท ขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินงาน

(๒.๒) งาน...

(๒.๒) งานให้ความรู้ด้านวิชาการและติดตามผลการดำเนินโครงการ มีเป้าหมาย ๒๓ ครั้ง ซึ่งขณะนี้มีผลการดำเนินงานคิดเป็นร้อยละ ๕๘.๗๐ โดยดำเนินการแล้วเสร็จ ๑๓ ครั้ง อยู่ระหว่างดำเนินการ ๑ ครั้ง และยังไม่ดำเนินการ ๙ ครั้ง สำหรับงานสำรวจความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ ยังไม่ดำเนินการ

(๒.๓) งานสนับสนุนการปลูกไม้โตเร็วแก่เกษตรกร ปีที่ ๒ ไร่ละ ๘๐๐ บาท มีเป้าหมาย ๔๐๐ ไร่ ซึ่งขณะนี้มีผลการดำเนินงานคิดเป็นร้อยละ ๘๑.๒๕ โดยได้ดำเนินการ ตรวจรับรองการปลูก บำรุงรักษาต้นไม้ การเบิกจ่ายเงินสนับสนุนแก่ผู้เข้าร่วมโครงการ ปีที่ ๒ แล้วเสร็จ ๒๕๐ ไร่ และอยู่ระหว่างดำเนินการ ๑๕๐ ไร่

(๒.๔) งานสนับสนุนการปลูกไม้โตเร็วแก่เกษตรกร ปีที่ ๓ ไร่ละ ๗๐๐ บาท มีเป้าหมาย ๘๐ ไร่ ซึ่งขณะนี้มีผลการดำเนินงานคิดเป็นร้อยละ ๗๘.๑๓ โดยได้ดำเนินการ ตรวจรับรองการปลูก บำรุงรักษาต้นไม้ การเบิกจ่ายเงินสนับสนุนแก่ผู้เข้าร่วมโครงการ ปีที่ ๒ แล้วเสร็จ ๔๕ ไร่ และอยู่ระหว่างดำเนินการ ๓๕ ไร่

ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะจากสำนักแผนงานและสารสนเทศ

จากผลการดำเนินกิจกรรมโครงการส่งเสริมการปลูกไม้โตเร็ว เพื่ออุตสาหกรรม พบว่า ข้อมูลผลการดำเนินงาน ณ วันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๗ ซึ่งเข้าสู่ไตรมาสที่ ๔ แล้ว แต่หน่วยปฏิบัติมีผลการดำเนินงานโดยเฉลี่ยได้เพียงร้อยละ ๖๙.๘๖ เมื่อนำมาเปรียบเทียบกับระยะเวลาที่กำหนดในแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงิน ถือว่าผลการดำเนินงานล่าช้า ในขณะที่หน่วยปฏิบัติมีผลการใช้จ่ายเงินร้อยละ ๙๘.๐๑ เนื่องจากผู้ปฏิบัติที่รับผิดชอบในกิจกรรมดังกล่าว ได้เบิกจ่ายออกจากระบบของกรมป่าไม้มาเก็บไว้ในบัญชีของหน่วยงาน สำนักแผนงานและสารสนเทศจึงมีข้อเสนอแนะว่า ผู้ปฏิบัติต้องมีความมั่นใจว่าจะสามารถดำเนินงานได้ตามเป้าหมายที่กำหนด เพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบต่อกรรายงานผลการดำเนินงานของกรมป่าไม้ที่เสนอต่อหน่วยงานที่กำกับหรือตรวจสอบจากภายนอก

ดังนั้น สำนักเศรษฐกิจการป่าไม้ในฐานะหน่วยงานที่กำกับดูแล การปฏิบัติงานและการใช้จ่ายเงิน จึงควรพิจารณาดำเนินการตรวจสอบและเร่งรัดการดำเนินงานของหน่วยปฏิบัติในพื้นที่ เพื่อให้หน่วยปฏิบัติสามารถดำเนินงานได้ตามแผนที่กำหนดไว้

นอกจากนี้ หน่วยปฏิบัติในพื้นที่ควรเร่งรัดการดำเนินงาน เพื่อให้เป็นไปตามแผนงานที่กำหนด

๒.๘) กิจกรรมส่งเสริมการปลูกไม้โตเร็วเพื่อพลังงานทดแทน

(๑) งานประชาสัมพันธ์และรับเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ มีเป้าหมาย ๒๐๐ ไร่ ซึ่งขณะนี้มีผลการดำเนินงานคิดเป็นร้อยละ ๔๗.๕๐ โดยการประชาสัมพันธ์โครงการงาน รับสมัครเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ สำรวจ/ตรวจสอบพื้นที่เหมาะสมและมีกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครอง ตามกฎหมาย หรือเป็นผู้มีสิทธิใช้ประโยชน์ในที่ดิน อยู่ระหว่างดำเนินการ ๒๐๐ ไร่ สำหรับจัดทำทะเบียนเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ อยู่ระหว่างดำเนินการ ๑๐๐ ไร่ และยังไม่ดำเนินการ ๑๐๐ ไร่

(๒) งานให้คำแนะนำทางวิชาการด้านการปลูกและบำรุงต้นไม้ และงานติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน มีเป้าหมาย ๔ ครั้ง ซึ่งขณะนี้มีผลการดำเนินงานคิดเป็นร้อยละ ๒๕.๐๐ โดยอยู่ระหว่างดำเนินงาน ๒ ครั้ง และยังไม่ดำเนินการ ๒ ครั้ง

(๓) งาน...

(๓) งานจำนวนพื้นที่ส่งเสริมการปลูกป่าเศรษฐกิจในพื้นที่ของเอกชน มีเป้าหมาย ๒๐๐ ไร่ และงานสำรวจความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ ซึ่งขณะนี้ยังไม่ดำเนินการ

ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะจากสำนักแผนงานและสารสนเทศ

จากผลการดำเนินกิจกรรมส่งเสริมการปลูกไม้โตเร็วเพื่อพลังงานทดแทน ข้อมูลผลการดำเนินงาน พบว่า ข้อมูลผลการดำเนินงาน ณ วันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๗ ซึ่งเข้าสู่ไตรมาสที่ ๔ แล้ว แต่หน่วยปฏิบัติมีผลการดำเนินงานโดยเฉลี่ยได้เพียงร้อยละ ๓๐.๐๐ ประกอบกับหน่วยปฏิบัติยังไม่มีผล การใช้จ่ายเงิน เมื่อนำมาเปรียบเทียบกับระยะเวลาที่กำหนดในแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงิน ถือว่าผลการดำเนินงานน้อยและล่าช้ามาก อีกทั้ง ผลการใช้จ่ายเงินไม่เป็นไปตามเป้าหมายของมาตรการเร่งรัด การใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ที่กำหนดเป้าหมายภาพรวมสะสมไว้ ร้อยละ ๘๒ ในไตรมาสที่ ๓

ดังนั้น สำนักเศรษฐกิจการป่าไม้ในฐานะหน่วยงานที่กำกับดูแล การปฏิบัติงานและการใช้จ่ายเงิน จึงควรพิจารณาดำเนินการตรวจสอบและเร่งรัดการดำเนินงานและ การใช้จ่ายเงินของหน่วยปฏิบัติในพื้นที่ เพื่อให้หน่วยปฏิบัติสามารถดำเนินงานได้ตามแผนที่กำหนดไว้

นอกจากนี้ หน่วยปฏิบัติในพื้นที่ควรเร่งรัดการดำเนินงานและ การใช้จ่ายเงิน เพื่อให้เป็นไปตามแผนงานที่กำหนด

๒.๙) กิจกรรมโครงการปลูกป่าเศรษฐกิจในพื้นที่ คทช. (ตามแผนการ จัดการทรัพยากรที่ดินและป่าไม้ระดับพื้นที่)

(๑) งานประชาสัมพันธ์และจัดทำทะเบียนเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ มีเป้าหมาย ๒๐๐ ไร่ ซึ่งขณะนี้ผลการดำเนินงานคิดเป็นร้อยละ ๙๕.๐๐ โดยได้ดำเนินการประชาสัมพันธ์โครงการ รับสมัครเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ สำรวจ/ตรวจสอบพื้นที่ที่เหมาะสมและได้ รับอนุญาตถูกต้อง ตามกฎหมายในโครงการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชน ตามนโยบายรัฐบาลภายใต้คณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ (คทช.) กลุ่ม ๒ เสร็จเรียบร้อยแล้ว ส่วนการจัดทำทะเบียนเกษตรกรที่เข้าร่วมอยู่ระหว่างดำเนินการ

(๒) งานให้คำแนะนำทางวิชาการด้านการปลูกและบำรุงต้นไม้ มีเป้าหมาย ๔ ครั้ง ซึ่งขณะนี้ผลการดำเนินงานคิดเป็นร้อยละ ๒๕.๐๐ โดยดำเนินการแล้วเสร็จ ๑ ครั้ง และยังไม่ดำเนินการ ๓ ครั้ง

(๓) งานสนับสนุนกล้าไม้คุณภาพแก่เกษตรกรจำนวน ๕๐ กล้า/ไร่ มีเป้าหมาย ๑๐,๐๐๐ กล้า มีผลการดำเนินงานคิดเป็นร้อยละ ๕๐.๐๐ ขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการ

(๔) จำนวนพื้นที่ปลูกป่าเศรษฐกิจในพื้นที่ คทช. หลังมติ ครม. มีเป้าหมาย ๒๐๐ ไร่ โดยตรวจรับรองผลการปลูก บำรุงรักษาต้นไม้ การเบิกจ่ายเงินสนับสนุนแก่ผู้เข้าร่วมโครงการ ยังไม่ดำเนินการ

(๕) งานสำรวจความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๘๐ และงานติดตามผลการดำเนินงาน มีเป้าหมาย ๔ ครั้ง ยังไม่ดำเนินการ

ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะจากสำนักแผนงานและสารสนเทศ

จากผลการดำเนินกิจกรรมโครงการปลูกป่าเศรษฐกิจในพื้นที่ คทช. (ตามแผนการจัดการทรัพยากรที่ดินและป่าไม้ระดับพื้นที่) พบว่า ข้อมูลผลการดำเนินงาน ณ วันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๗ ซึ่งเข้าสู่ไตรมาสที่ ๔ แล้ว แต่หน่วยปฏิบัติมีผลการดำเนินงานโดยเฉลี่ยได้เพียง

ร้อยละ...

ร้อยละ ๕๕.๐๐ ประกอบกับหน่วยปฏิบัติยังไม่มีผลการใช้จ่ายเงิน เมื่อนำมาเปรียบเทียบกับระยะเวลาที่กำหนด
ในแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงิน ถือว่าผลการดำเนินงานล่าช้ามาก อีกทั้ง ผลการใช้จ่ายเงิน
ไม่เป็นไปตามเป้าหมายของมาตรการเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
ที่กำหนดเป้าหมายภาพรวมสะสมไว้ร้อยละ ๘๒ ในไตรมาสที่ ๓

ทั้งนี้ สำนักแผนงานและสารสนเทศได้รับทราบจากนายวิวัฒน์ เวชวินิจ
นักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ ในคราวการประชุมสรุปผลการติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงาน ณ
สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๔ สาขาพิษณุโลก เมื่อวันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๖๗ ว่า การที่ยังไม่มีผลการใช้จ่ายเงิน
เนื่องจากอยู่ระหว่างดำเนินการส่งใบสำคัญเบิกจ่ายของงบดำเนินงาน รวมถึงค่าวัสดุสำหรับเพาะชำกล้าไม้

ดังนั้น สำนักเศรษฐกิจการป่าไม้ในฐานะหน่วยงานที่กำกับดูแล
การปฏิบัติงานและการใช้จ่ายเงิน จึงควรพิจารณาดำเนินการตรวจสอบและเร่งรัดการดำเนินงานและ
การใช้จ่ายเงินของหน่วยปฏิบัติในพื้นที่ เพื่อให้หน่วยปฏิบัติสามารถดำเนินงานได้ตามแผนที่กำหนดไว้

นอกจากนี้ หน่วยปฏิบัติในพื้นที่ควรเร่งรัดการดำเนินงานและ
การใช้จ่ายเงิน เพื่อให้เป็นไปตามแผนงานที่กำหนด

๒.๑๐) กิจกรรมโครงการจัดทำแผนการบริหารจัดการทรัพยากรที่ดิน
และป่าไม้ระดับพื้นที่

งานจัดทำแผนการจัดการทรัพยากรที่ดินและป่าไม้ระดับพื้นที่
มีเป้าหมาย ๙๑ หมู่บ้าน ซึ่งขณะนี้มีผลการดำเนินงานในภาพรวม คิดเป็นร้อยละ ๗๒.๔๒ โดยได้ดำเนินงาน
สำรวจตรวจสอบขอบเขตพื้นที่ดำเนินการในแต่ละกรอบมาตรการในพื้นที่จริง งานจัดประชุมราษฎรและ
คณะกรรมการหมู่บ้าน/สร้างการมีส่วนร่วมในการนำมาตรการลงสู่การปฏิบัติ และงานคัดกรองคุณสมบัติ
ของราษฎร ซึ่งจะต้องเป็นบุคคลธรรมดาที่มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กรมป่าไม้กำหนด
ดำเนินการแล้วเสร็จ ๖๖ หมู่บ้าน อยู่ระหว่างดำเนินการ ๒๕ หมู่บ้าน ในขณะที่งานจัดทำบัญชีรายชื่อราษฎร
และผังแปลงที่ดินรวม เพื่อใช้เป็นหลักฐานรับรองการอยู่อาศัยทำกินแบบแปลงรวม ดำเนินการแล้วเสร็จ
๗ หมู่บ้าน อยู่ระหว่างดำเนินการ ๕๙ หมู่บ้าน และยังไม่ดำเนินการ ๒๕ หมู่บ้าน

ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะจากสำนักแผนงานและสารสนเทศ

จากผลการดำเนินกิจกรรมโครงการจัดทำแผนการบริหารจัดการ
ทรัพยากรที่ดินและป่าไม้ระดับพื้นที่ พบว่า ข้อมูลผลการดำเนินงาน ณ วันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๗ ซึ่งเข้าสู่
ไตรมาสที่ ๔ แล้ว แต่หน่วยปฏิบัติมีผลการดำเนินงานโดยเฉลี่ยได้เพียงร้อยละ ๗๒.๔๒ เมื่อนำมาเปรียบเทียบกับ
ระยะเวลาที่กำหนดในแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงิน ถือว่าผลการดำเนินงานค่อนข้างล่าช้า

ดังนั้น สำนักจัดการที่ดินป่าไม้ในฐานะหน่วยงานที่กำกับดูแล
การปฏิบัติงานและการใช้จ่ายเงิน จึงควรพิจารณาดำเนินการตรวจสอบและเร่งรัดการดำเนินงานของ
หน่วยปฏิบัติในพื้นที่ เพื่อให้หน่วยปฏิบัติสามารถดำเนินงานได้ตามแผนที่กำหนดไว้

นอกจากนี้ หน่วยปฏิบัติในพื้นที่ควรเร่งรัดการดำเนินงาน เพื่อให้
เป็นไปตามแผนงานที่กำหนด

๒.๑๑) กิจกรรม...

๒.๑๑) กิจกรรมป้องกันไฟฟ้าและควบคุมหมอกควัน

(๑) งานประสานความร่วมมือกับเครือข่ายความร่วมมือในการควบคุมไฟฟ้าเพื่อให้สามารถดำเนินกิจกรรมป้องกันและควบคุมไฟฟ้า มีเป้าหมาย ๖๓ หมู่บ้าน ซึ่งขณะนี้ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว

(๒) งานจัดทำแนวป้องกันไฟฟ้าในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ มีเป้าหมาย ๗๖๐ กิโลเมตร ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว

(๓) งานจ้างเหมาพนักงานดับไฟฟ้า สนับสนุนการปฏิบัติงานฝ่ายปฏิบัติการควบคุมไฟฟ้าและศูนย์ส่งเสริมการควบคุมไฟฟ้า มีเป้าหมาย ๑๘ คน/ปี ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว

(๔) งานประสานความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการเตรียมความพร้อมควบคุมไฟฟ้าร่วมกัน และงานตรวจติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติงานป้องกันไฟฟ้าและควบคุมหมอกควัน มีเป้าหมาย ๑๒ ครั้ง/ปี ซึ่งขณะนี้มีผลการดำเนินงานคิดเป็นร้อยละ ๗๙.๑๗ โดยได้ดำเนินการแล้วเสร็จ ๙ ครั้ง อยู่ระหว่างดำเนินการ ๑ ครั้ง และยังไม่ดำเนินการ ๒ ครั้ง

๒.๑๒) กิจกรรมส่งเสริมการจัดการป่าชุมชน

(๑) งานจัดตั้งป่าชุมชน มีเป้าหมาย ๕ ป่าชุมชน ซึ่งขณะนี้มีการดำเนินงานคิดเป็นร้อยละ ๖๐.๐๐ โดยดำเนินการแนะนำชุมชนในการจัดทำคำขอจัดตั้งป่าชุมชนแล้วเสร็จ ๕ ป่าชุมชน ส่วนการจัดทำแผนจัดการป่าชุมชน และจัดทำข้อบังคับเกี่ยวกับการจัดการป่าชุมชนดำเนินการจัดทำแผนที่สังเขปแสดงอาณาเขตและเขตติดต่อ และการยื่นคำขอจัดตั้งป่าชุมชน อยู่ระหว่างดำเนินการ ๕ ป่าชุมชน

(๒) งานตรวจสอบและรังวัดจัดทำแผนที่แสดงแนวเขตป่าชุมชน มีเป้าหมาย ๕ ป่าชุมชน/๑๖ กิโลเมตร ซึ่งขณะนี้มีผลการดำเนินงานคิดเป็นร้อยละ ๕๐.๐๐ โดยดำเนินการตรวจสอบเอกสารคำขอจัดตั้งป่าชุมชน อยู่ระหว่างดำเนินการ ๕ ป่าชุมชน ส่วนการมอบหมายเจ้าหน้าที่ตรวจสอบพื้นที่ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว สำหรับการให้เจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายและผู้ยื่นคำขอจัดตั้งป่าชุมชนร่วมตรวจสอบและรังวัดพื้นที่ อยู่ระหว่างดำเนินการ ๑๖ กิโลเมตร งานจัดทำแผนที่แสดงแนวเขตของป่าชุมชน มาตรการส่วน ๑ : ๔,๐๐๐ และ ๑ : ๕๐,๐๐๐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ๕ ป่าชุมชน และประชุมคณะกรรมการตรวจสอบแผนที่แสดงแนวเขตป่าชุมชน และลงนามรับรองในแผนที่ ยังไม่ดำเนินการ

งานส่งเสริมการจัดทำหลักเขตและป้ายป่าชุมชน มีเป้าหมาย ๘๓ กิโลเมตร ซึ่งขณะนี้มีผลการดำเนินงานคิดเป็นร้อยละ ๙๓.๗๕ โดยได้ดำเนินการสร้างความรู้ความเข้าใจเสร็จแล้ว ๙ เดือน และยังไม่ดำเนินการ ๓ เดือน ส่วนการจัดหาป้ายป่าชุมชน ๘๓๐ ป้าย งานจัดหาหลักเขตป่าชุมชน ๔๑๕ หลัก และงานติดตั้งหลักเขตและป้ายป่าชุมชนเสร็จเรียบร้อยแล้ว

ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะจากสำนักแผนงานและสารสนเทศ

จากผลการดำเนินกิจกรรมส่งเสริมการจัดการป่าชุมชน พบว่า ข้อมูลผลการดำเนินงาน ณ วันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๗ ซึ่งเข้าสู่ไตรมาสที่ ๔ แล้ว แต่หน่วยปฏิบัติมีผลการดำเนินงานโดยเฉลี่ยได้เพียงร้อยละ ๗๐.๕๐ ประกอบกับหน่วยปฏิบัติมีผลการใช้จ่ายเงินเพียงร้อยละ ๖๓.๔๕

เมื่อนำมา...

เมื่อนำมาเปรียบเทียบกับระยะเวลาที่กำหนดในแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงิน ถือว่าผลการดำเนินงานค่อนข้างล่าช้า อีกทั้ง ผลการใช้จ่ายเงินต่ำกว่าเป้าหมายตามมาตรการเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ที่กำหนดเป้าหมายภาพรวมสะสมไว้ร้อยละ ๘๒ ในไตรมาสที่ ๓

ดังนั้น สำนักการจัดการป่าชุมชนในฐานะหน่วยงานที่กำกับดูแลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายเงิน จึงควรพิจารณาดำเนินการตรวจสอบและเร่งรัดการดำเนินงานและการใช้จ่ายเงินของหน่วยปฏิบัติในพื้นที่ เพื่อให้หน่วยปฏิบัติสามารถดำเนินงานได้ตามแผนที่กำหนดไว้

นอกจากนี้ หน่วยปฏิบัติในพื้นที่ควรเร่งรัดการดำเนินงานและการใช้จ่ายเงิน เพื่อให้เป็นไปตามแผนงานที่กำหนด

๒.๑๓) กิจกรรมบริหารจัดการป่าชุมชนเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต

งานบริหารจัดการพื้นที่โดยการสนับสนุนจากภาครัฐ มีเป้าหมาย ๖ ป่าชุมชน ซึ่งขณะนี้มีการดำเนินงานในภาพรวม คิดเป็นร้อยละ ๙๐.๐๐ โดยได้คัดเลือกและยืนยันรายชื่อเป้าหมายป่าชุมชนกิจกรรมบริหารจัดการป่าชุมชนเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต ให้คำแนะนำ สร้างความรู้ ความเข้าใจ และเป็นพี่เลี้ยงให้ป่าชุมชนเป้าหมายจัดทำแบบเสนอกิจกรรมบริหารจัดการป่าชุมชนเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต (อน.บ.๑) งานรับแบบเสนอกิจกรรม ฯ (อน.บ.๑) และเสนอให้ผู้อำนวยการส่วนจัดการป่าชุมชนตรวจสอบงานรวบรวมจัดทำรายงานตามแบบแสดงรายละเอียดแผนปฏิบัติงานและงบประมาณ (อน.บ.๒) เสนอให้ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ แห่งที่ ๓ ออุมัติแบบเสนอกิจกรรม ฯ และอนุมัติเบิกจ่ายเงิน งานจัดทำแบบรายงานสรุปผลการอนุมัติแบบเสนอกิจกรรม ฯ และผลการอนุมัติเบิกจ่ายเงินอุดหนุน (อน.บ.๓) เพื่อรวบรวมรายงานกรมป่าไม้ งานแจ้งผลการพิจารณาแบบเสนอกิจกรรม ฯ ที่ได้รับอนุมัติการเบิกจ่ายเงินเป็นหนังสือให้ผู้รับเงินอุดหนุนทราบ และการรับ/จ่ายเงินอุดหนุนให้แก่ผู้รับเงินอุดหนุน ติดตาม กำกับ ดูแล และให้คำแนะนำการดำเนินงานและการใช้จ่ายเงิน ให้เป็นไปตามแบบเสนอกิจกรรม ฯ (อน.บ.๑) ที่ได้รับอนุมัติ ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว ส่วนการรายงานผลตามแบบรายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายเงินอุดหนุน (อน.บ.๔) ให้หน่วยงานที่รับผิดชอบทราบ และรายงานผลตามแบบรายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายเงินอุดหนุน ฯ (อน.บ.๕) ให้กรมป่าไม้ทราบ อยู่ระหว่างดำเนินการ ๖ ป่าชุมชน

๒.๑๔) กิจกรรมผลิตกล้าไม้ (งานผลิตกล้าไม้)

งานเพาะชำกล้าไม้ทั่วไป มีเป้าหมาย ๖๐๐,๐๐๐ กล้า ซึ่งขณะนี้มีการดำเนินงานในภาพรวม คิดเป็นร้อยละ ๗๕.๑๓ โดยงานสำรวจความต้องการกล้าไม้ และงานจัดเตรียมพื้นที่ และวัสดุเพาะชำ มีเป้าหมาย ๑ งาน และงานเพาะชำกล้าไม้ มีเป้าหมาย ๖๐๐,๐๐๐ กล้า ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว ส่วนงานบำรุงรักษากล้าไม้ ตามหลักวิชาการการเพาะชำกล้าไม้ครบทุกขั้นตอน (การจัดการเมล็ดไม้ การเพาะชำ การบำรุงรักษา การคัดกล้าไม้และจัดเรียงตามลำดับความสูง) ดำเนินการแล้วเสร็จ ๙๐,๑๔๖ กล้า อยู่ระหว่างดำเนินการ ๕๐๙,๘๕๔ กล้า งานแจกจ่ายกล้าไม้และปฏิบัติตามระเบียบกรมป่าไม้ว่าด้วยการแจกจ่ายกล้าไม้ ดำเนินการแล้วเสร็จ ๙๐,๑๔๖ กล้า และยังไม่ดำเนินการ ๕๐๙,๘๕๔ กล้า สำหรับงานสำรวจความพึงพอใจของผู้มาขอรับบริการแจกจ่ายกล้าไม้ มีเป้าหมายร้อยละ ๘๐ และงานตรวจติดตามผู้มาขอรับกล้าไม้ มีเป้าหมายร้อยละ ๕ ยังไม่ได้ดำเนินการ

ข้อสังเกต...

ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะจากสำนักแผนงานและสารสนเทศ

จากผลการดำเนินงานกิจกรรมผลิตกล้าไม้ (งานผลิตกล้าไม้) พบว่า ข้อมูลผลการดำเนินงาน ณ วันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๗ ซึ่งเข้าสู่ไตรมาสที่ ๔ แล้ว แต่หน่วยปฏิบัติมีผลการดำเนินงานโดยเฉลี่ยได้เพียงร้อยละ ๗๕.๑๓ ประกอบกับหน่วยปฏิบัติมีผลการใช้จ่ายเงินเพียงร้อยละ ๗๐.๐๐ เมื่อนำมาเปรียบเทียบกับระยะเวลาที่กำหนดในแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงิน ถือว่าผลการดำเนินงานค่อนข้างล่าช้า อีกทั้ง ผลการใช้จ่ายเงินไม่เป็นไปตามเป้าหมายของมาตรการเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ที่กำหนดเป้าหมายภาพรวมสะสมไว้ร้อยละ ๘๒ ในไตรมาสที่ ๓

ดังนั้น สำนักส่งเสริมการปลูกป่าในฐานะหน่วยงานที่กำกับดูแล การปฏิบัติงานและการใช้จ่ายเงิน จึงควรพิจารณาดำเนินการตรวจสอบและเร่งรัดการดำเนินงานและการใช้จ่ายเงินของหน่วยปฏิบัติในพื้นที่ เพื่อให้หน่วยปฏิบัติสามารถดำเนินงานได้ตามแผนที่กำหนดไว้

นอกจากนี้ หน่วยปฏิบัติในพื้นที่ควรเร่งรัดการดำเนินงานและการใช้จ่ายเงิน เพื่อให้เป็นไปตามแผนงานที่กำหนด รวมทั้งดำเนินการก่อกำหนดผู้กักผ่านระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ New GFMS Thai ภายหลังจากการลงนามในสัญญาทุกครั้ง เพื่อให้สามารถก่อกำหนดและเบิกจ่ายงบประมาณให้แล้วเสร็จโดยเร็ว

๒.๑๕) กิจกรรมการจัดทำพื้นที่สีเขียวในเมืองและชนบท (งานส่งเสริมการปลูกป่า)

งานจัดทำพื้นที่สีเขียวในเขตชุมชนเมือง มีค่าเป้าหมาย ๑ แห่ง ซึ่งขณะนี้ผลการดำเนินงานในภาพรวม คิดเป็นร้อยละ ๒๐.๐๐ โดยงานประชุมแบบมีส่วนร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง และประชาชนโดยรอบพื้นที่ เพื่อกำหนดพื้นที่เป้าหมาย ขอบเขตพื้นที่ดำเนินการ และแบ่งเขตการใช้ประโยชน์พื้นที่ของแต่ละกิจกรรม รวมทั้งเพื่อวางผังพื้นที่ดำเนินการ ตลอดจนประชาสัมพันธ์โครงการ ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว สำหรับงานจัดเตรียมพื้นที่ดำเนินการ โดยปรับปรุงภูมิทัศน์ และตกแต่งสถานที่เสร็จเรียบร้อยแล้ว จัดทำป้ายสื่อความหมาย เช่น ป้ายสถานที่ ป้ายบอกทาง ป้ายสื่อความหมาย ป้ายชื่อชนิดพันธุ์ไม้ บอร์ดความรู้และสื่อความหมาย เป็นต้น งานติดตั้งป้ายสื่อความหมาย เช่น ป้ายสถานที่ ป้ายบอกทาง ป้ายสื่อความหมาย ป้ายชื่อชนิดพันธุ์ไม้ บอร์ดความรู้และสื่อความหมาย เป็นต้น งานสร้างสิ่งอำนวยความสะดวก เช่น ศาลาพักผ่อน ม้านั่ง เส้นทางศึกษาธรรมชาติ ห้องน้ำ เครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง จุดบริการ เป็นต้น งานดำเนินกิจกรรมตามที่กำหนดไว้ในแผน เช่น จัดทำแปลงปลูกป่าสาธิตติดตั้งระบบน้ำ ปลูกไม้ดอกไม้ประดับ จัดทำสวนหย่อม เป็นต้น และจัดทำรายงานผลการดำเนินการส่งกรมป่าไม้ ยังไม่ดำเนินการ

ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะจากสำนักแผนงานและสารสนเทศ

จากผลการดำเนินงานกิจกรรมการจัดทำพื้นที่สีเขียวในเมืองและชนบท (งานส่งเสริมการปลูกป่า) พบว่า ข้อมูลผลการดำเนินงาน ณ วันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๗ ซึ่งเข้าสู่ไตรมาสที่ ๔ แล้ว แต่หน่วยปฏิบัติมีผลการดำเนินงานโดยเฉลี่ยได้เพียงร้อยละ ๒๐.๐๐ ประกอบกับหน่วยปฏิบัติยังไม่มีผลการใช้จ่ายเงินเมื่อนำมาเปรียบเทียบกับระยะเวลาที่กำหนดในแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงิน ถือว่าผลการดำเนินงานล่าช้ามาก อีกทั้ง ผลการใช้จ่ายเงินไม่เป็นไปตามเป้าหมายของมาตรการเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ที่กำหนดเป้าหมายภาพรวมสะสมไว้ร้อยละ ๘๒ ในไตรมาสที่ ๓

ทั้งนี้...

ทั้งนี้ สำนักแผนงานและสารสนเทศได้รับทราบจากนายสมศักดิ์ กิ่งกระโทก นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการ ในคราวการประชุมสรุปผลการติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงาน สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๔ สาขาพิษณุโลก เมื่อวันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๖๗ ว่า การที่ยังไม่มีผลการใช้จ่ายเงิน เนื่องจากอยู่ระหว่างดำเนินการรอกการอนุมัติรายละเอียดงบประมาณ (ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง) รายการค่าใช้จ่าย การจัดทำพื้นที่สีเขียวในเมืองและชนบท

ดังนั้น สำนักส่งเสริมการปลูกป่าในฐานะหน่วยงานที่กำกับดูแล การปฏิบัติงานและการใช้จ่ายเงิน จึงควรพิจารณาดำเนินการตรวจสอบและเร่งรัดการดำเนินงานและการใช้จ่ายเงินของหน่วยปฏิบัติในพื้นที่ เพื่อให้หน่วยปฏิบัติสามารถดำเนินงานได้ตามแผนที่กำหนดไว้

นอกจากนี้ หน่วยปฏิบัติในพื้นที่ควรเร่งรัดการดำเนินงานและการใช้จ่ายเงิน เพื่อให้เป็นไปตามแผนงานที่กำหนด

สำหรับปัญหาอุปสรรคที่ต้องการแก้ไขอย่างเร่งด่วนในภาพรวม พบว่า

๑. งบดำเนินงานที่ได้รับไม่เพียงพอในการปฏิบัติงาน สำหรับใช้เป็นค่าเบี้ยเลี้ยง และค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่นในการออกปฏิบัติราชการ รวมถึงค่าซ่อมแซมบำรุงรักษายานพาหนะ ในงานป้องกันรักษาป่าและปราบปรามการบุกรุกทำลายทรัพยากรป่าไม้

๒. จำนวนอัตรากำลังของบุคลากรที่ปฏิบัติงานในกิจกรรมโครงการจัดทำแผน การบริหารจัดการทรัพยากรที่ดินและป่าไม้ระดับพื้นที่ และกิจกรรมการจัดทำพื้นที่สีเขียวในเมืองและชนบท (งานส่งเสริมการปลูกป่า) ไม่สอดคล้องกับปริมาณงาน เนื่องจากบุคลากรผู้ปฏิบัติงานมีหลายหน้าที่ที่ต้อง รับผิดชอบ ซึ่งเจ้าหน้าที่จำนวน ๑ คน ต้องปฏิบัติงานมากกว่า ๑ ภารกิจ ส่งผลให้การปฏิบัติงานไม่มีความต่อเนื่อง และขาดประสิทธิภาพ

๓. หน่วยปฏิบัติได้รับแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงิน (ปม. ๑ - ๒) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ค่าเช่า ในกิจกรรมกิจกรรมสร้างป่าสร้างรายได้ (ตามแผนการจัดการทรัพยากร ที่ดินและป่าไม้ระดับพื้นที่) และ กิจกรรมโครงการปลูกป่าเศรษฐกิจในพื้นที่ คทช. (ตามแผนการจัดการทรัพยากร ที่ดินและป่าไม้ระดับพื้นที่) ส่งผลต่อการปฏิบัติงาน

๔. หน่วยงานไม่ได้รับการจัดสรรงบดำเนินงาน เพื่อนำไปใช้เป็นค่าใช้จ่าย ในการดำเนินงาน (ค่าวัสดุ, น้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น, ค่าบำรุงรักษายานพาหนะ) ของเจ้าหน้าที่สำหรับติดตาม กำกับ ดูแล และ การปฏิบัติงานในกิจกรรมบริหารจัดการป่าชุมชนเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต

๕. ไม่มียานพาหนะสำหรับการปฏิบัติงานในกิจกรรมบริหารจัดการป่าชุมชน เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต จึงต้องการรถยนต์ประเภทรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบ ไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๔ ล้อ แบบดับเบิลแคว้น จำนวน ๑ คัน

๖. ยานพาหนะไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงานทำให้ไม่สามารถแบ่งเจ้าหน้าที่ ออกเป็นหลายกลุ่มในการออกปฏิบัติงาน รวมทั้งยานพาหนะมีสภาพเก่า มีอายุการใช้งานมากกว่า ๒๐ ปี และ สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงในการปฏิบัติงานในพื้นที่ที่มีสภาพเป็นภูเขาลาดชัน อาจทำให้เกิดอันตราย กับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านป่าชุมชน

๗. การขาดแคลนอัตรากำลังในตำแหน่งที่นิติกร เนื่องจากการปฏิบัติงานส่งเสริมการจัดการป่าชุมชน บางครั้งพบปัญหาด้านการทับซ้อนพื้นที่ ความไม่ชัดเจนของพื้นที่ หรือปัญหาอื่น ๆ และเจ้าหน้าที่ยังไม่เข้าใจด้านระเบียบกฎหมาย ข้อบังคับต่างๆ อย่างชัดเจน จึงต้องการขอรับการสนับสนุนข้าราชการหรือพนักงานราชการตำแหน่งดังกล่าว เพื่อปฏิบัติงานส่งเสริมการจัดการป่าชุมชน และสามารถดำเนินงานให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติป่าชุมชน พ.ศ. ๒๕๖๒

๓. ระเบียบ กฎหมายและคำสั่งที่เกี่ยวข้อง

คำสั่งกรมป่าไม้ ที่ ๓๒๒๙/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๒๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ เรื่อง มอบอำนาจให้รองอธิบดีกรมป่าไม้สั่งและปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมป่าไม้ โดยมอบอำนาจให้รองอธิบดีกรมป่าไม้ปฏิบัติราชการแทนในการสั่ง การอนุญาต การอนุมัติ การปฏิบัติราชการ หรือการดำเนินการอื่นใดที่อธิบดีกรมป่าไม้จะพึงปฏิบัติ หรือดำเนินการตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ประกาศ หรือคำสั่งใด หรือมติคณะรัฐมนตรีในเรื่องใดถ้ากฎหมาย กฎ ระเบียบ ประกาศ หรือคำสั่งนั้น หรือมติคณะรัฐมนตรีในเรื่องนั้นมีได้กำหนดเรื่องการมอบอำนาจไว้เป็นอย่างอื่น หรือมิได้ห้ามเรื่องการมอบอำนาจไว้...

๒. ให้รองอธิบดีกรมป่าไม้ ตำแหน่งเลขที่ ๒ (นายสุพจน์ ภูรัตนโอภา) สั่งและปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมป่าไม้ในงานซึ่งเป็นหน้าที่ความรับผิดชอบของสำนักแผนงานและสารสนเทศ...

๔. ข้อเสนอเพื่อพิจารณา

สำนักแผนงานและสารสนเทศพิจารณาแล้ว เพื่อให้การดำเนินงานของกรมป่าไม้บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กำหนดไว้ จึงขอนำเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณามอบหมายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาดำเนินการ ดังนี้

๔.๑ สำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า เพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการตรวจสอบเร่งรัดการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายเงิน รวมทั้งแก้ไขปัญหาในการดำเนินงานตามข้อ ๑.๑), ข้อ ๑.๒), ข้อ ๑.๙), ข้อ ๒.๑), ข้อ ๒.๒) และข้อ ๒.๑๑) ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารแนบ

๔.๒ สำนักส่งเสริมการปลูกป่า เพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการตรวจสอบเร่งรัดการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายเงิน รวมทั้งแก้ไขปัญหาในการดำเนินงานตามข้อ ๑.๕), ข้อ ๑.๑๒), ข้อ ๒.๕), ข้อ ๒.๑๔ และข้อ ๒.๑๕ ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารแนบ

๔.๓ สำนักจัดการป่าชุมชน เพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการตรวจสอบเร่งรัดการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายเงิน รวมทั้งแก้ไขปัญหาในการดำเนินงานตามข้อ ๑.๑๐), ข้อ ๑.๑๑), ข้อ ๒.๑๒) และข้อ ๒.๑๓) ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารแนบ

๔.๔ สำนักจัดการที่ดินป่าไม้ เพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการตรวจสอบเร่งรัดการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายเงิน รวมทั้งแก้ไขปัญหาในการดำเนินงานตามข้อ ๑.๘) และข้อ ๒.๑๐) ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารแนบ

๔.๕ สำนักโครงการพระราชดำริและกิจการพิเศษ เพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการตรวจสอบเร่งรัดการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายเงิน รวมทั้งแก้ไขปัญหาในการดำเนินงานตามข้อ ๑.๓), ข้อ ๑.๔), ข้อ ๒.๓), และข้อ ๒.๔) ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารแนบ

๔.๖ สำนัก...

๔.๖ สำนักเศรษฐกิจการป่าไม้ เพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการตรวจสอบ เร่งรัดการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายเงิน รวมทั้งแก้ไขปัญหาในการดำเนินงานตามข้อ ๑.๖), ข้อ ๑.๗), ข้อ ๒.๖), ข้อ ๒.๗), ข้อ ๒.๘), และข้อ ๒.๙) ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารแนบ

๔.๗ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๒ (เชียงใหม่) เพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการตรวจสอบ เร่งรัดการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามเป้าหมาย และเร่งรัดการใช้จ่ายเงินให้เป็นไปตามมาตรการเร่งรัด ฯ ที่คณะกรรมการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐกำหนด

๔.๘ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๔ สาขาพิษณุโลก เพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการตรวจสอบ เร่งรัดการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามเป้าหมาย และเร่งรัดการใช้จ่ายเงินให้เป็นไปตามมาตรการเร่งรัด ฯ ที่คณะกรรมการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐกำหนด ทั้งนี้ ขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรายงานผลการดำเนินการตามข้อสั่งการให้กรมป่าไม้ทราบโดยด่วน พร้อมสำเนาแจ้งให้สำนักแผนงานและสารสนเทศทราบด้วย สำหรับรายงานการติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน ฯ สามารถดาวน์โหลดได้ที่ <http://www.forest.go.th/planning/> ในหมวดหมู่ “หนังสือเวียน/ประกาศ” หัวข้อ “รายงานการลงพื้นที่เพื่อติดตาม ฯ ของสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๒ (เชียงใหม่) และสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๔ สาขาพิษณุโลก”

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา หากเห็นชอบขอได้โปรดลงนามในหนังสือที่แนบมาพร้อมนี้



(นางวิสุตรา อินทองแก้ว)

ผู้อำนวยการสำนักแผนงานและสารสนเทศ



(นายสุพจน์ กุรัตนโอภา)
รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน
อธิบดีกรมป่าไม้